


     
 

 

รายงานการประชุมสภาเทศบาลตำบลวังดิน 
สมัยประชุมสามัญ สมัยที่ 4 ประจำปี พ.ศ. 2566 

วันพฤหัสบดีที ่28 ธันวาคม พ.ศ. 2566 เวลา 09.00 น. 
ณ  ห้องประชุมสภาเทศบาลตำบลวังดิน 

.............................................................................................. ...................................... 
ผู้มาประชุม 

1. นายเชาว์    วงศ์ศรีใส ประธานสภาเทศบาลตำบลวังดิน 
2. นายนิยม  กัลจาก  รองประธานสภาเทศบาลตำบลวังดิน 
3. นายชาญคนติ    มีจี ๋  สมาชิกสภาเทศบาลตำบลวังดิน เขต 1 
4. นายนภดล    ผ่องแผ้ว  สมาชิกสภาเทศบาลตำบลวังดิน เขต 1 
5. นางวิไลวรรณ    ตัณฑเจริญกิจ สมาชิกสภาเทศบาลตำบลวังดิน เขต 1  
6. นายชำนาญ  พวงเงิน  สมาชิกสภาเทศบาลตำบลวังดิน เขต 1   
7. นางพิสินี    ผดุงสินทรัพย์ สมาชิกสภาเทศบาลตำบลวังดิน เขต 1 
8. นายสันติ    ธรรมสุภา สมาชิกสภาเทศบาลตำบลวังดิน เขต 2 
9. นายสุรศักดิ์    ยะป้อม  สมาชิกสภาเทศบาลตำบลวังดิน เขต 2 
10. นายสุทิน    มหาวงศ์  สมาชิกสภาเทศบาลตำบลวังดิน เขต 2 
11. ว่าที่ ร.ต. สรายุทธ ทานะมัย เลขานุการสภาเทศบาลตำบลวังดิน  

ผู้ไม่มาประชุม 
1. นายสมชาย    ฉิมบุญ  สมาชิกสภาเทศบาลตำบลวังดิน เขต 1 (ลากิจ) 
2. นายชำนาญ    แว่นแจ้ง  สมาชิกสภาเทศบาลตำบลวังดิน เขต 2 (ลากิจ) 

ผู้เข้าร่วมประชุม 
1. นายถาวร  สามภูศรี  นายกเทศมนตรีตำบลวังดิน 
2. นางสายสุนีย์  การอง  รองนายกเทศมนตรีตำบลวังดิน 
3. นายสมหวัง  มาจันทร์ ที่ปรึกษานายกเทศมนตรีตำบลวังดิน 
4. นางสาวจตุพร   จาตา    ปลัดเทศบาลตำบลวังดิน 
5. นายชูชาติ  เพ่ิมอุตสาห์ รองปลัดเทศบาลตำบลวังดิน 
6. นายปฐม  ปัญญา  ผู้อำนวยการกองช่าง 
7. นางเกษร  แก้วรัตน์  ผู้อำนวยการกองสวัสดิการสังคม 
8. นายธนพนธ์  ฟุ้งตระการพันธ์ ผู้อำนวยการกองยุทธศาสตร์และงบประมาณ 
9. นายสุทัศน์  นิลปวน  หัวหน้าฝ่ายอำนวยการ 
10. นางสาวรุ่งอรุณ  อุดอ้าย  นักวิชาการสาธารณสุข 
11. นายฉัตรมงคล  ปัญโญวาท พนักงานจ้างเหมาบริการปฏิบัติงานกิจการสภา 

 
 
 
 
 
 
 



๒ 
 

 

ว่าที่ ร.ต. สรายุทธ ทานะมัย  : สภาเทศบาลตำบลวังดิน ขอกราบสวัสดีพ่อแม่ พี่น้อง และประชาชน 
เลขานุการสภาฯ ในเขตเทศบาลตำบลวังดินทุกท่านครับ เสียงที่ท่านได้ยินและรับฟังในขณะนี้  

เป็นการถ่ายทอดสัญญาณเสียง จากห้องประชุมสภาเทศบาลตำบลวังดิน       
ซึ่งอีกสักครู่ จะได้เริ่มทำการประชุมสภาเทศบาลตำบลวังดิน สมัยประชุม
สามัญ สมัยที่ 4 ประจำปี พ.ศ. 2566 ครับ  

 

เริ่มประชุมเวลา  09.00 น. 
 

ว่าที่ ร.ต. สรายุทธ ทานะมัย  : ขณะนี้ถึงกำหนดเวลานัดประชุมแล้ว จากการตรวจสอบรายชื่อ 
เลขานุการสภาฯ   สมาชิกสภาผู้มาประชุมที่ได้ลงชื่อไว้ ปรากฏว่ามีสมาชิกสภาเทศบาลตำบล     
    วังดิน  มาลงชื่อไว้ทั้ งหมดจำนวน 10 ท่าน ลากิจจำนวน 2 ท่าน คือ         
    ท่านสมชาย ฉิมบุญ และท่านชำนาญ แว่นแจ้ง ตามพระราชบัญญัติเทศบาล     
    พ.ศ. 2496 แก้ไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับที่  14 ) พ.ศ. 2562 มาตรา 27        
    การประชุมสภาเทศบาล ต้องมีสมาชิกสภาเทศบาลมาประชุมไม่น้อยกว่า      
    กึ่งหนึ่งของจำนวนสมาชิกเท่าที่มีอยู่ จึงจะเป็นองค์ประชุม จากการตรวจสอบ
    รายชื่อสมาชิกที่ ลงชื่อไว้มีจำนวน 1 0 ท่าน จึงถือว่าครบองค์ประชุม            
    ดังนั้นขอเรียนเชิญท่านสมาชิกสภาเทศบาลตำบลวังดินเข้าห้องประชุมครับ  
   เมื่อที่ประชุมพร้อมแล้ว ขออนุญาตนำเข้าสู่การประชุมสภาเทศบาล

 ตำบลวั งดินครับ  กราบ เรียนท่ านประธานสภาเทศบาลตำบลวั งดิ น            
 ท่านรอง ประธานสภาเทศบาลตำบลวังดิน ท่านสมาชิกสภาเทศบาลตำบลวังดิน       
 ท่านนายกเทศมนตรีตำบลวังดิน  คณะผู้บริหาร พนักงาน  เจ้าหน้าที่           
 และผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่านครับ วันนี้เป็นการประชุมสภาเทศบาลตำบลวังดิน  
 สมัยประชุมสามัญ  สมัยที่  4  ประจำปี  พ .ศ . 2566 วันพฤหั สบดีที่             
28  เดื อน ธัน วาคม  พ .ศ . 2 5 6 6  ตั้ งแต่ เวลา  09.00 น . เป็ น ต้ น ไป                 
ณ ห้องประชุมสภาเทศบาลตำบลวังดิน การประชุมในครั้งนี้ได้ปฏิบัติตาม
มาตรการการป้องกันเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด – 19) อย่างเคร่งครัด    
สภาเทศบาลตำบลวังดิน มีสมาชิกสภาจำนวนทั้งสิ้น 12 ท่าน ตรวจนับองค์
ประชุม มีสมาชิกสภาเทศบาลอยู่ในที่ประชุมจำนวน 10 ท่าน ครบองค์ประชุม 
ลำดับต่อไปขอกราบเรียน เชิญท่ านประธานสภาเทศบาลตำบลวังดิน           
จุดเทียนธูปบูชาพระรัตนตรัยและขึ้นแท่นประจำตำแหน่ง พร้อมเปิดประชุม
สภาเทศบาลตำบลวังดิน สมัยประชุมสามัญ สมัยที่ 4 ประจำปี พ.ศ. 2566 
ตามระเบียบวาระการประชุมต่อไป กราบเรียนเชิญครับ 

นายเชาว์ วงศ์ศรีใส   : กราบสวัสดีท่านผู้บริหาร คณะผู้บริหาร ท่านสมาชิกสภาผู้ทรงเกียรติ 
ประธานสภาเทศบาลฯ พนักงานและเจ้าหน้าที่เทศบาลตำบลวังดิน และพ่ีน้องประชาชนที่รับฟังเสียง

การถ่ายทอดสดการประชุมในขณะนี้  ต่อไปจะเข้าสู่ระเบียบวาระการประชุม
สภาเทศบาลตำบลวังดิน สมัยประชุมสามัญ สมัยที่ 4 ประจำปี พ.ศ. 2566 
วันพฤหัสบดีที่ 28 มกราคม พ.ศ. 2566 เวลา 09.00 น. ณ ห้องประชุมสภา
เทศบาลตำบลวังดิน ก่อนที่จะมีการประชุมสภาขอให้ท่านเลขานุการสภาได้
อ่านประกาศ ครับ 

 
 



๓ 
 

 

ว่าที่ ร.ต. สรายุทธ ทานะมัย  : ประกาศสภาเทศบาลตำบลวังดิน เรื่อง นัดประชุมสภาเทศบาล 
เลขานุการสภาฯ   ตำบลวังดิน สมัยประชุมสามัญ สมัยที่ 4 ประจำปี พ.ศ. 2566 

ตามมติที่ประชุมสภาเทศบาลตำบลวังดิน สมัยประชุมสามัญ สมัยแรก 
ประจำปี พ.ศ. 2566 เมื่อวันที่ 27 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2566 ที่ประชุมได้
กำหนดสมัยประชุมสภาเทศบาลตำบลวังดิน สมัยประชุมสามัญ สมัยที่ 4 
ประจำปี พ.ศ. 2566 ตั้งแต่วันที่  1 ธันวาคม พ.ศ. 2566 ถึงวันที่ 30 
ธันวาคม พ.ศ. 2566 มีกำหนด 30 วัน นั้น 

อาศัยอำนาจตามความในมาตรา 25 แห่งพระราชบัญญัติเทศบาล 
พ.ศ. 2496 แก้ไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับที่ 14) พ.ศ. 2562 ประกอบกับระเบียบ
กระทรวงมหาดไทยว่าด้วยข้อบังคับการประชุมสภาท้องถิ่น พ.ศ. 2547  
แก้ไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับที่  3) พ.ศ. 2565 หมวด 2 การประชุม ข้อ 23       
จึงประกาศนัดประชุมสภาเทศบาลตำบลวังดิน สมัยประชุมสามัญ สมัยที่ 4 
ประจำปี  พ .ศ. 2566  ในวันพฤหัสบดีที่  28 ธันวาคม พ.ศ. 2566         
เวลา 09.00 น. เป็นต้นไป ณ  ห้องประชุมสภาเทศบาลตำบลวังดิน           
จึ งประกาศให้ทราบโดยทั่ วกัน  ประกาศ  ณ  วันที่  21 เดือนธันวาคม          
พ.ศ. 2566 นายเชาว์ วงศ์ศรีใส ประธานสภาเทศบาลตำบลวังดิน 

 

ระเบียบวาระท่ี 1 เรื่องท่ีประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ 
นายเชาว์ วงศ์ศรีใส   : ต่อไปจะเข้าสู่ระเบียบวาระท่ี 1 เรื่องท่ีประธานแจ้งให้ที่ประชุม 
ประธานสภาเทศบาลฯ ทราบ ไม่มี 
 

ระเบียบวาระท่ี 2 เรื่อง  รับรองรายงานการประชุมครั้งที่ผ่านมา  
- รายงานการประชุมสภาเทศบาลตำบลวังดิน สมัยประชุมวิสามัญ ครั้งที่ 2     
  ประจำปี พ.ศ. 2566 วันอังคารที่ 31 ตุลาคม พ.ศ. 2566  

นายเชาว์ วงศ์ศรีใส   : ระเบียบวาระท่ี 2 เรื่อง รับรองรายงานการประชุมครั้งที่ผ่านมา 
ประธานสภาเทศบาลฯ รายงานการประชุมสภาเทศบาลตำบลวังดิน สมัยประชุมวิสามัญ ครั้งที่ 2 

ประจำปี พ.ศ. 2566 วันอังคารที่ 31 ตุลาคม พ.ศ. 2566 สมาชิกท่านใด
ต้องการที่จะเปลี่ยนแปลง แก้ไขหรือเพ่ิมเติมในส่วนรับรองรายงานการประชุม
ในญัตตินี้ก็ขอเรียนเชิญครับ 

 

ที่ประชุม ไม่มีสมาชิกท่านใดขอแก้ไข เปลี่ยนแปลง หรือเพิ่มเติม 
 

นายเชาว์ วงศ์ศรีใส   : ถ้าไม่มีกระผมก็จะขอมติที่ประชุม ก่อนที่จะมีการลงมติขอให้ทาง 
ประธานสภาเทศบาลฯ ท่านเลขานุการช่วยนับองค์ประชุมครับ 
ว่าที่ ร.ต. สรายุทธ ทานะมัย   : สมาชิกสภาเทศบาลตำบลวังดินมีจำนวนทั้งสิ้น 12 ท่าน 
เลขานุการสภาฯ  ขณะนี้มีสมาชิกสภาอยู่ในห้องประชุมจำนวน 10 ท่าน ครบองค์ประชุมครับ 
นายเชาว์ วงศ์ศรีใส   : ระเบียบวาระท่ี 2 เรื่อง รับรองรายงานการประชุมครั้งที่ผ่านมา 
ประธานสภาเทศบาลฯ รายงานการประชุมสภาเทศบาลตำบลวังดิน สมัยประชุมวิสามัญ ครั้งที่ 2 

ประจำปี พ.ศ. 2566 วันอังคารที่ 31 ตุลาคม พ.ศ. 2566 สมาชิกท่านใด
เห็นชอบขอให้ยกมือขึ้นครับ ท่านเลขานุการช่วยนับคะแนนด้วยครับ 

ว่าที่ ร.ต. สรายุทธ ทานะมัย   : มีสมาชิกสภาให้ความเห็นชอบรับรอง จำนวน 10 เสียง ครับ 
เลขานุการสภาฯ                
 



๔ 
 

 

มติในที่ประชุม มีมติให้ความเห็นชอบรับรองรายงานการประชุม จำนวน 10 เสียง 
 

ระเบียบวาระท่ี  3 กระทู้ถาม 
นายเชาว์  วงศ์ศรีใส   : ระเบียบวาระท่ี 3 กระทู้ถาม ไม่มี 
ประธานสภาเทศบาลฯ  
ระเบียบวาระท่ี 4 เรื่องท่ีคณะกรรมการที่สภาท้องถิ่นตั้งขึ้นพิจารณาเสร็จแล้ว 
นายเชาว์  วงศ์ศรีใส   : ระเบียบวาระท่ี 4 เรื่องท่ีคณะกรรมการที่สภาท้องถิ่นตั้งขึ้นพิจารณา 
ประธานสภาเทศบาลฯ เสร็จแล้วไม่มี 
 

ระเบียบวาระท่ี 5  เรื่องท่ีเสนอใหม่ 
 5.1 ญั ตติที่  52/2566 เรื่อง โอนเงินงบประมาณ เพื่ อตั้ งจ่ ายเป็น     

รายการให ม่  แผน งาน เฉพ าะการ งาน กิ จ การป ระป า  งบ ลงทุ น             
หมวดค่าครุภัณฑ์ ประเภทค่าครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์และอิเล็กทรอนิกส์ 
รายการโปรแกรมระบบบริหารกิจการประปา ราคาชุดละ 99,000.-บาท 
รวมงบประมาณ 99,000.-บาท (กองการประปา) 

นายเชาว์ วงศ์ศรีใส   : ต่อไปจะเข้าสู่ระเบียบวาระท่ี 5 เรื่องท่ีเสนอใหม่ 5.1 ญัตติที ่
ประธานสภาเทศบาลฯ 52/2566 เรื่อง โอนเงินงบประมาณเพ่ือตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ แผนงาน

เฉพาะการ งานกิจการประปา งบลงทุน หมวดค่าครุภัณฑ์ ประเภทค่าครุภัณฑ์
คอมพิวเตอร์และอิเล็กทรอนิกส์ รายการโปรแกรมระบบบริหารกิจการประปา 
ราคาชุดละ 99,000.-บาท รวมงบประมาณ 99,000.-บาท (กองการประปา)
ขอเชิญฝ่ายบริหารครับ 

นายถาวร สามภูศรี   : กราบเรียนท่านประธานสภาที่เคารพและท่านสมาชิกผู้ทรงเกียรติ 
นายกเทศมนตรีฯ ทุกท่าน กระผมนายถาวร สามภูศรี นายกเทศมนตรีตำบลวังดิน ขอเรียนเสนอ

ญัตติขอรับความเห็นชอบในการพิจารณาการโอนเงินงบประมาณรายจ่าย
ประจำปี  พ .ศ. 2567 ซึ่ งตามพระราชบัญญั ติ เทศบาล พ.ศ. 2496         
แก้ไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับที่ 14) พ.ศ. 2562 และพระราชบัญญัติกำหนดแผน
และขั้นตอนการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542 
เพ่ือให้การบริหารงานของเทศบาลที่ต้องให้บริการประชาชน เป็นไปด้วย   
ความเรียบร้อย โดยขอมอบหมายให้นางสายสุนีย์ การอง รองนายกเทศมนตรี     
เป็นผู้ชี้แจงหลักการและเหตุผลครับ 

นายเชาว์ วงศ์ศรีใส   : ครับ เชิญท่านรองนายกครับ 
ประธานสภาเทศบาลฯ  
นางสายสุนีย์ การอง   : หลักการ ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยวิธีการงบประมาณ 
รองนายกเทศมนตรีฯ  ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2563 หมวด 4 การโอนและการแก้ไข

เปลี่ยนแปลงงบประมาณ ข้อ 27 การโอนเงินงบประมาณรายจ่ายในงบลงทุน 
โดยการโอนเพ่ิม โอนลด ที่ทำให้ ลักษณะ ปริมาณ คุณภาพเปลี่ยน หรือโอนไป
ตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ ให้เป็นอำนาจอนุมัติของสภาท้องถิ่น 

เหตุผล กองการประปา ขอโอนเงินงบประมาณรายจ่ายประจำปี
งบประมาณ พ.ศ. 2567 เพ่ือขอโอนไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ ในส่วนของ
แผนงานเฉพาะการ งานกิจการประปา งบลงทุน หมวดค่าครุภัณฑ์  ประเภท
ค่าครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์และอิเล็กทรอนิกส์  รายการโปรแกรมระบบบริหาร
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กิจการประปา ประกอบด้วย บันทึกจัดเก็บข้อมูลผู้ใช้น้ำ บันทึกข้อมูลการใช้น้ำ 
และคิดคำนวณ ค่าน้ ำประปา พิมพ์ ใบแจ้ งหนี้ ค่ าน้ ำประปา รับชำระ             
ค่าน้ำประปา พิมพ์ใบนำส่งเงิน พิมพ์ทะเบียนผู้ใช้น้ำ พิมพ์รายงานการชำระ   
ค่าน้ำประปา พิมพ์สมุดคุมการรับเงินค่าน้ำประปา พิมพ์ทะเบียนคุมการออก
ใบเสร็จรับเงิน พิมพ์รายงาน ป.32 พิมพ์รายงาน กค.3/กค.4 พิมพ์รายงาน
สรุปผลการจัดเก็บค่าน้ำประปา สามารถพิมพ์ QR Code สำหรับรับเงินผ่าน
โทรศัพท์มือถือได้ สามารถส่งข้อมูลเป็น Excel เพ่ือนำเข้า e-LAAS ราคาชุดละ 
99,000.-บาท  รวมงบประมาณ 99 ,000.-บาท เพ่ือทดแทนโปรแกรม      
ตัวเดิมที่ชำรุดเสียหาย ซึ่งเทศบาลตำบลวังดินพิจารณาแล้วเห็นว่าควรโอนเงิน
งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ 2567 โดยมีรายการโอน
ดังต่อไปนี้ 
โอนลด  

แผนงาน  เฉพาะการ 
     งาน  กิจการประปา 
     งบ  บุคลากร 
     หมวด  เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)  
     ประเภท  เงินเดือนพนักงาน 

รายการ  -   
งบตั้งไว้ 393,600.-บาท ขณะนี้คงเหลือ 83,614.80 บาท    
โอนลดจำนวน 80,000.-บาท งบคงเหลือหลังโอน 3,614.80 บาท 

โอนลด  
แผนงาน  เฉพาะการ 

     งาน  กิจการประปา 
     งบ  ดำเนินงาน 
     หมวด  ค่าใช้สอย  
     ประเภท  รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้า 

ลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่นๆ 
รายการ  ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ   
งบตั้งไว้ 10,000.-บาท ขณะนี้คงเหลือ 10,000.-บาท    
โอนลดจำนวน 10,000.-บาท งบคงเหลือหลังโอน 0.-บาท 

โอนลด  
     แผนงาน  เฉพาะการ 
     งาน  กิจการประปา 
     งบ  ดำเนินงาน 
     หมวด  ค่าใช้สอย           

ประเภท  รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ                     
รายการ  ค่าจ้างเหมาบริการ                  

     งบตั้งไว้ 50,000.-บาท ขณะนี้คงเหลือ 49,354.79 บาท       
โอนลดจำนวน 9,000.-บาท งบคงเหลือหลังโอน 40,354.79 บาท 
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รวมโอนลดจำนวน 3 รายการ เป็นเงินจำนวน 99,000.-บาท     
 

โอนเพิ่ม 
              แผนงาน  เฉพาะการ 
     งาน  กิจการประปา 
     งบ  ลงทุน 
     หมวด  ค่าครุภัณฑ์ 
     ประเภท  ค่าครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์และอิเล็กทรอนิกส์                  

รายการ  โปรแกรมระบบบริหารกิจการประปา   
เหตุผล  ตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่   
คำชี้แจง  เพ่ือจ่ายเป็นค่าโปรแกรมระบบบริหารกิจการประปา 

โดยมีคุณลักษณะดังนี้ 
บันทึกจัดเก็บข้อมูลผู้ใช้น้ำ บันทึกข้อมูลการใช้น้ำ 
และคิดคำนวณค่าน้ ำประปา พิมพ์ ใบแจ้ งหนี้        
ค่าน้ำประปา รับชำระค่าน้ำประปา พิมพ์ใบนำส่ง
เงิน พิมพ์ทะเบียนผู้ใช้น้ำ พิมพ์รายงานการชำระ   
ค่าน้ำประปา พิมพ์สมุดคุมการรับเงินค่าน้ำประปา 
พิ ม พ์ ท ะ เบี ย น คุ ม ก า ร อ อ ก ใบ เส ร็ จ รั บ เงิ น          
พิมพ์รายงาน ป.32 พิมพ์รายงาน กค.3/กค.4   
พิมพ์รายงานสรุปผลการจัด เก็บค่าน้ ำประปา 
ส าม ารถ พิ ม พ์  QR Code ส ำห รั บ รั บ เงิน ผ่ าน
โทรศัพท์มือถือได้  สามารถส่งข้อมูลเป็น Excel    
เพ่ือนำเข้า e-LAAS ราคาชุดละ 99,000.-บาท   
- เป็ นครุภัณ ฑ์ ที่ ไม่ มี ก ำหนด ไว้ ในบัญ ชี ราคา
มาตรฐานครุภัณฑ์ของหน่วยงานรัฐ 
- ตั้งงบประมาณรายจ่ายครุภัณฑ์ตามเกณฑ์ท้องถิ่น 
เพ่ือใช้ในการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ และทดแทน
พัสดุเก่าที่ชำรุดไม่สามารถใช้งานได้ 
- เป็นไปตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น 
ที่ มท 0808.2/ว 1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 
2564 
- หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่  มท 0808.2/      
ว 1989 ลงวันที่ 22 มิถุนายน 2552 
- หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่  มท 0810.3/      
ว 7509 ลงวันที่ 7 ตุลาคม 2565 

งบตั้งไว้ 0.-บาท ขณะนี้คงเหลือ 0.-บาท    
โอนเพิ่มจำนวน 99,000.-บาท งบคงเหลือหลังโอน 99,000.-บาท       

รวมโอนเพิ่มจำนวน 1 รายการ รวมเป็นเงิน 99,000.-บาท     
ดังนั้น จึงขอเสนอญัตติขออนุมัติโอนเงินงบประมาณรายจ่ายประจำปี

งบประมาณ 2567 ต่อสภาเทศบาลตำบลวังดิน เพื่อโปรดพิจารณาอนุมัติค่ะ 
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นายเชาว์ วงศ์ศรีใส   : ครับ ก่อนที่จะให้ท่านสมาชิกอภิปรายหรือสอบถามรายละเอียดใน 
ประธานสภาเทศบาลฯ  ญัตตินี้ขอให้ท่านเลขานุการได้ชี้แจงระเบียบที่เก่ียวข้องกับญัตตินี้ครับ เชิญครับ 
ว่าที่ ร.ต. สรายุทธ ทานะมัย  : กราบเรียนท่านประธานสภาที่เคารพและท่านสมาชิกสภาผู้ทรง 
เลขานุการสภาฯ เกียรติทุกท่าน ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยวิธีการงบประมาณของ

องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  พ.ศ. 2563 หมวด 4 การโอนและแก้ไข
เปลี่ยนแปลงงบประมาณ ข้อ 27 การโอนเงินงบประมาณรายจ่ายในงบลงทุน 
โดยการโอนเพ่ิม โอนลด ที่ทำให้ลักษณะ ปริมาณ คุณภาพเปลี่ยน หรือโอนไป
ตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ ให้ เป็นอำนาจอนุมัติของสภาท้องถิ่น  นำเรียน         
ท่านประธานสภาและท่านสมาชิกสภาทุกท่าน ครับ 

นายเชาว์ วงศ์ศรีใส   : ครับ ในญัตตินี้มีสมาชิกท่านใดประสงค์ที่จะอภิปรายหรือสอบถาม 
ประธานสภาเทศบาลฯ  ก็ขอเรียนเชิญครับ เชิญท่านชาญคนิตครับ 
นายชาญคนิต มีจี ๋   : กราบเรียนท่านประธานสภาที่เคารพและท่านสมาชิกสภาผู้ทรง 
สมาชิกสภาเทศบาลฯ เกียรติทุกท่าน กระผมนายชาญคนิต มีจี๋ สมาชิกสภาเทศบาลตำบลวังดิน     

เขต 1 ผมอยากเรียนถามผ่านท่านประธานสภาไปยังทีมผู้บริหารนะครับ      
จากที่ได้ดูหลักการและเหตุผลนะครับ ผมขอสอบถามเรื่องคุณสมบัติของ
โปรแกรมระบบบริหารกิจการประปาว่าตัวนี้เป็นคอมพิวเตอร์หรือซอฟต์แวร์   
ที่มันตั้งทำงานอยู่บนโต๊ะใช่หรือไม่อันนี้คำถามที่หนึ่งนะครับ คำถามที่สองเรื่อง
ของซอฟต์แวร์นี้คือของเดิมมันเสียไปตามที่ท่านรองนายกได้กล่าวคำชี้แจงไป  
ก็คือว่าของเดิมมันเสียแล้วก็ซ้ือซอฟต์แวร์โปรแกรมใหม่เข้ามาใช่หรือไม่นะครับ 
ขอบคุณครับ 

นายเชาว์ วงศ์ศรีใส   : ครับ เชิญท่านนายกครับ 
ประธานสภาเทศบาลฯ   
นายถาวร สามภูศรี   : กราบเรียนท่านประธานสภาที่เคารพและท่านสมาชิกผู้ทรงเกียรติ 
นายกเทศมนตรีฯ ทุกท่าน ตามที่ท่านสมาชิกได้สอบถามประเด็นในเรื่องของซอฟต์แวร์โปรแกรม

สำหรับประปา เดี๋ยวผมขออนุญาตให้ทางเจ้าหน้าที่ได้ชี้แจงข้อมูลคุณสมบัติ
ต่างๆ แล้วก็ในส่วนของปัญหาโปรแกรมตัวเดิมที่ชำรุดนะครับ เพ่ือที่เราจะได้
เปลี่ยนระบบอัพเดทให้เป็นข้อมูลใหม่ๆ ซึ่งถ้าเราสามารถมีได้ก็จะเป็นผลดี 
เพราะเทศบาลของเราจำเป็นจะต้องอัพเดทข้อมูลใหม่ๆ ตลอด เพ่ือให้เกิด
ประโยชน์ต่อพ่ีน้องประชาชน โดยเฉพาะโปรแกรมของงานประปานะครับ    
ผมขออนุญาตให้เจ้าหน้าที่ได้ชี้แจงเป็นลำดับถัดไปครับ ขอบคุณครับ 

นายเชาว์ วงศ์ศรีใส   : ครับ เชิญครับ 
ประธานสภาเทศบาลฯ   
นายชูชาติ เพิ่มอุตสาห์   : กราบเรียนท่านประธานสภาที่เคารพและท่านสมาชิกผู้ทรงเกียรติ 
รองปลัดเทศบาล ทุกท่าน โปรแกรมบริหารกิจการประปาจะเป็นเฉพาะตัวโปรแกรมที่นำมาติดตั้ง

ไม่ได้รวมถึงพวกครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์นะครับ แล้วก็ตัวโปรแกรมเดิมนั้น      
มันชำรุดไม่สามารถใช้การได้แล้ว เพราะโปรแกรมเดิมซื้อมาตั้งแต่ 10 - 20     
ปีที่แล้ว เอาไปซ่อมแล้วมันไม่สามารถใช้งานได้นะครับ เพราะฉะนั้นแล้ว
โปรแกรมนี้มันมีความสำคัญในการอำนวยความสะดวกให้กับเจ้าหน้าที่
ผู้ปฏิบัติงานแล้วก็ เรื่องของการคำนวณเงินต่างๆ เพราะฉะนั้นมีความ
จำเป็นต้องซื้อโปรแกรมมาทดแทนของเดิมครับ  
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นายเชาว์ วงศ์ศรีใส   : ครับ ในญัตตินี้มีสมาชิกท่านใดประสงค์ที่จะอภิปรายหรือสอบถาม 
ประธานสภาเทศบาลฯ  อีกก็ขอเรียนเชิญครับ เชิญท่านพิสินีครับ 
นางพิสินี ผดุงสินทรัพย ์   : กราบเรียนท่านประธานสภาที่เคารพและท่านสมาชิกสภาผู้ทรง 
สมาชิกสภาเทศบาลฯ เกียรติทุกท่าน ดิฉันนางพิสินี ผดุงสินทรัพย์ สมาชิกสภาเทศบาลตำบลวังดิน     

เขต 1 คือดิฉันจะพูดถึงเรื่องน้ำประปานะคะ เดือนที่แล้วนั้นค่าน้ำประปา
เพ่ิมขึ้นค่ะ ส่วนเดือนนี้นั้นปกติดี มีหลายๆ บ้านที่มีปัญหาแบบนี้ ปกติดิฉันจ่าย
อยู่ที่หนึ่งร้อยถึงสองร้อยกว่าบาท แต่เดือนที่แล้วเพ่ิมขึ้นเป็นสี่ร้อยกว่าบาท 
อยากฝากผ่านท่านประธานสภาไปยังทีมบริหารช่วยชี้แจงด้วยค่ะ ขอบคุณค่ะ        

นายเชาว์ วงศ์ศรีใส   : ครับ เชิญท่านนายกครับ 
ประธานสภาเทศบาลฯ   
นายถาวร สามภูศรี   : กราบเรียนท่านประธานสภาที่เคารพและท่านสมาชิกผู้ทรงเกียรติ 
นายกเทศมนตรีฯ ทุกท่าน ในส่วนของข้อคำถามของท่านสมาชิกจะขออนุญาตตอบในส่วนของ

วาระอ่ืนๆ นะครับ เพ่ือให้กระชับในการเสนอญัตตินี้นะครับ ขอบคุณครับ    
นายเชาว์ วงศ์ศรีใส   : ครับ ในญัตตินี้มีสมาชิกท่านใดประสงค์ที่จะอภิปรายหรือสอบถาม 
ประธานสภาเทศบาลฯ  อีกหรือไม่ครับ 
 

ที่ประชุม    ไม่มีสมาชิกท่านใดยกมือขออภิปรายหรือสอบถาม 
 

นายเชาว์ วงศ์ศรีใส   : ถ้าไม่มีผมก็จะขอมติที่ประชุม ก่อนที่จะมีการลงมติขอให้ทาง 
ประธานสภาเทศบาลฯ  ท่านเลขานุการช่วยนับองค์ประชุมครับ 
ว่าที่ ร.ต. สรายุทธ ทานะมัย  : สมาชิกสภาเทศบาลตำบลวังดิน มีจำนวนทั้งหมด 12 ท่าน 
เลขานุการสภาฯ   ขณะนี้มีสมาชิกสภาอยู่ในห้องประชุมจำนวน 10 ท่าน ครบองค์ประชุมครับ 
นายเชาว์ วงศ์ศรีใส   : ระเบียบวาระท่ี 5 5.1 ญัตติที่ 52/2566 เรื่อง โอนเงิน 
ประธานสภาเทศบาลฯ งบประมาณเพ่ือตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ แผนงานเฉพาะการ งานกิจการประปา 

งบลงทุน หมวดค่าครุภัณฑ์ ประเภทค่าครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์และอิเล็กทรอนิกส์ 
รายการโปรแกรมระบบบริหารกิจการประปา ราคาชุดละ 99 ,000.-บาท   
รวมงบประมาณ 99,000.-บาท (กองการประปา) สมาชิกท่านใดให้การอนุมัติ
ขอให้ยกมือขึ้นครับ ท่านเลขาฯ ช่วยนับคะแนนด้วยครับ 

ว่าที่ ร.ต. สรายุทธ ทานะมัย  : มีสมาชิกสภาให้การอนุมัต ิจำนวน 10 เสียง ครับ 
เลขานุการสภาฯ                 
 

มติที่ประชุม   มีมติใหก้ารอนุมัติ จำนวน 10 เสียง 
 

5.2 ญัตติที่  53/2566 เรื่อง โอนเงินงบประมาณค่าปรับปรุงที่ดิน             
และสิ่งก่อสร้าง เพื่อจ่ายเป็นค่าปรับปรุงซ่อมแซมถนนสายริมชล (กองช่าง) 

นายเชาว์ วงศ์ศรีใส   : ต่อไประเบียบวาระท่ี 5 5.2 ญัตติที ่53/2566 เรื่อง โอนเงิน 
ประธานสภาเทศบาลฯ งบประมาณค่าปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้าง เพ่ือจ่ายเป็นค่าปรับปรุงซ่อมแซม

ถนนสายริมชล (กองช่าง) ขอเชิญฝ่ายบริหารครับ 
นายถาวร สามภูศรี   : กราบเรียนท่านประธานสภาที่เคารพและท่านสมาชิกผู้ทรงเกียรติ 
นายกเทศมนตรีฯ ทุกท่าน กระผมนายถาวร สามภูศรี นายกเทศมนตรีตำบลวังดิน ขอเรียนเสนอ

ญัตติขอรับความเห็นชอบในการพิจารณาการโอนเงินงบประมาณรายจ่าย
ประจำปี  พ .ศ. 2567 ซึ่ งตามพระราชบัญญั ติ เทศบาล พ.ศ. 2496         



๙ 
 

 

แก้ไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับที่ 14) พ.ศ. 2562 และพระราชบัญญัติกำหนดแผน
และขั้นตอนการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542 
เพ่ือให้การบริหารงานของเทศบาลที่ต้องให้บริการประชาชน เป็นไปด้วยความ
เรียบร้อย โดยขอมอบหมายให้ นางสายสุนีย์ การอง รองนายกเทศมนตรี    
เป็นผู้ชี้แจงหลักการและเหตุผลครับ 

นายเชาว์ วงศ์ศรีใส   : ครับเชิญครับ 
ประธานสภาเทศบาลฯ  
นางสายสุนีย์ การอง   : หลักการ ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยวิธีการงบประมาณ 
รองนายกเทศมนตรีฯ  ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2563 หมวด 4 การโอนและการแก้ไข

เปลี่ยนแปลงงบประมาณ ข้อ 27 การโอนเงินงบประมาณรายจ่ายในงบลงทุน 
โดยการโอนเพ่ิม โอนลด ที่ทำให้ ลักษณะ ปริมาณ คุณภาพเปลี่ยน หรือโอนไป
ตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ ให้เป็นอำนาจอนุมัติของสภาท้องถิ่น 

  เหตุผล เนื่องจากในช่วงเดือนกันยายนถึงตุลาคมที่ผ่านมาเขตพ้ืนที่
เทศบาลตำบลวังดินเกิดเหตุอุทกภัยจากฝนตกหนักอย่างต่อเนื่องทำให้เกิด   
น้ำท่วมฉับพลัน ซึ่งถนนสายริมชล บ้านลี้ หมู่ที่ 6 มีพ้ืนที่ติดกับลำน้ำลี้ ส่งผลให้
กระแสน้ำกัดเซาะพ้ืนที่ถนนเกิดการทรุดตัวประชาชนไม่สามารถสัญจรผ่านไป
มาได้ และด้วยขณะนี้มีงบประมาณไม่เพียงพอ กองช่าง จึงมีความจำเป็นต้อง
ขอโอนงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 ไปยังหมวด     
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง เพ่ือจ่ายเป็นค่าปรับปรุงซ่อมแซม ถนนสายริมชล    
รหัสสายทาง ลพ.ถ. 26-003 บ้านลี้ หมู่ที่ 6 ตำบลลี้ อำเภอลี้ จังหวัดลำพูน 
โดยมีรายการโอนดังต่อไปนี้ 
โอนลด  

  แผนงาน  อุตสาหกรรมและการโยธา 
  งาน  บริหารทั่วไปเกี่ยวกับอุตสาหกรรมและการโยธา 
  งบ  บุคลากร 
  หมวด  เงินเดือน(ฝ่ายประจำ)                     

ประเภท  เงินเดือนข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่น 
  รายการ   - 
  เหตุผลการโอน โอนไปค่าปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้าง  

(โครงการปรับปรุ งซ่ อมแซมถนน  สายริมชล      
รหัสสายทาง ลพ.ถ. 26 -003 บ้านลี้  หมู่ที่  6   
ตำบลลี้ อำเภอลี้ จังหวัดลำพูน จำนวน 158,700.- 
บาท) 

คำชี้แจง   เพ่ือจ่ายเป็นเงินเดือนรวมถึงเงินเลื่อนขั้นเงินเดือน 
ประจำปีให้แก่พนักงานเทศบาล สังกัดกองช่าง 
จำนวน 3 อัตรา จำนวน 12 เดือน 

  งบตั้งไว้ 1,403,520.-บาท ขณะนี้คงเหลือ 1,033,200.-บาท 
โอนลดจำนวน 158,700.-บาท งบคงเหลือหลังโอน 874,500.-
บาท 



๑๐ 
 

 

    รวมโอนลดจำนวน 1 รายการ เป็นเงินจำนวน 158,700.-บาท 
 

โอนเพิ่ม 
            แผนงาน  อุตสาหกรรมและการโยธา 
  งาน  ก่อสร้าง  
  งบ   ลงทุน  

หมวด  ค่าท่ีดินและสิ่งก่อสร้าง  
ประเภท  ค่าปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้าง 
รายการ โครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนนสายริมชล รหัสสาย

ทาง ลพ.ถ. 26-003 บ้านลี้ หมู่ที่ 6 
  เหตุผลการโอน   โอนไปค่าปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้าง  

(โครงการปรับปรุ งซ่ อมแซมถนน  สายริมชล       
รหัสสายทาง ลพ.ถ. 26 -003 บ้านลี้  หมู่ที่  6  
ตำบลลี้ อำเภอลี้ จังหวัดลำพูน จำนวน 158,700.- 
บาท) 

คำชี้แจง   เพ่ือจ่ายเป็นค่าปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้างภายใน 
เขตเทศบาล 

                     งบตั้งไว้ 57,000.-บาท ขณะนี้คงเหลือ 57,000.-บาท 
โอนเพ่ิมจำนวน 158,700.-บาท งบคงเหลือหลังโอน 215,700.-
บาท 

      รวมโอนเพิ่มจำนวน 1 รายการ เป็นเงินจำนวน 158,700.-บาท 

ดังนั้น จึงขอเสนอญัตติต่อสภาเทศบาล เพ่ือโปรดพิจารณาอนุมัติค่ะ  

นายเชาว์ วงศ์ศรีใส   : ครับ ในญัตตินี้มีสมาชิกท่านใดประสงค์ที่จะอภิปรายหรือสอบถาม 
ประธานสภาเทศบาลฯ  ก็ขอเรียนเชิญครับ เชิญท่านสุทินครับ 
 

นายสุทิน มหาวงศ ์   : กราบเรียนท่านประธานสภาที่เคารพและท่านสมาชิกสภาผู้ทรง 
สมาชิกสภาเทศบาลฯ เกียรติทุกท่าน กระผมนายสุทิน มหาวงศ์ สมาชิกสภาเทศบาลตำบลวังดิน    

เขต 2 อยากทราบว่ามันเกิดอุทกภัยมาตั้งนานแล้วทำไมถึงมาของบตอนนี้   
ทั้งๆ ที่งบกลางก็ยังมีอยู่ ฉะนั้นจึงอยากทราบว่าทางฝ่ายบริหารจะทำอย่างไรให้
มันไวกว่านี้หน่อย ผมรู้สึกว่าช้า เพราะว่าถนนเส้นนี้มีประชาชนสัญจรไปมาเป็น
จำนวนมากก็อยากทราบเหตุผลว่าทำไมถึงต้องมาขอเอาตอนนี้มันปลายปีแล้ว
นะครับ ขอบคุณครับ        

นายเชาว์ วงศ์ศรีใส   : ครับ เชิญท่านนายกครับ 
ประธานสภาเทศบาลฯ   
นายถาวร สามภูศรี   : กราบเรียนท่านประธานสภาที่เคารพและท่านสมาชิกผู้ทรงเกียรติ 
นายกเทศมนตรีฯ ทุกท่าน ตามที่ท่านสมาชิกได้สอบถามประเด็นเรื่องของการขอโอนงบในญัตตินี้

ก็ต้องขอเรียนท่านสมาชิกว่าในช่วงปลายฝนต้นหนาวมีฝนตกหนักแล้วในพ้ืนที่
ของเทศบาลเราหลายจุดประสบปัญหาเรื่องของภัยพิบัติน้ำท่วมแล้วก็ในปีนี้
เป็นน้ำท่วมที่ค่อนข้างฉับพลันนะครับ มาไวไปไวแล้วก็สร้างความเสียหาย     
ยิ่งกว่าปีก่อนๆ ซึ่งก็เป็นปัญหาที่ทางเทศบาลไม่เคยนิ่งนอนใจ เราต้องอาศัย



๑๑ 
 

 

งบประมาณในการเข้าไปช่วยเหลือ แต่ถ้าในส่วนของโครงการไหนหรือว่าพ้ืนที่
ไหนเป็นพื้นที่ในอำนาจหน้าที่ของเรา แต่ว่าเกินศักยภาพของเราหรือที่เกี่ยวกับ
หน่วยงานอ่ืน โดยเฉพาะกรมโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดลำพูน ซึ่งหลังจาก
เกิดเหตุการณ์ตัวผมเอง รวมถึงเจ้าหน้าที่ที่เก่ียวข้องก็ได้ลงพื้นที่แล้วก็นำปัญหา
นี้เข้าเสนอต่อ ก.ช.ภ.อ. รวมถึง ก.ช.ภ.จ. ทุกท่านก็คงจะทราบที่มาท่ีไปในความ
ล้าช้าในส่วนนี้นะครับว่าเรายื่นเรื่องต่างๆ ไปเนี้ยเราได้รับการเยียวยาหรือยัง 
ทำไมอำเภอลี้ เราถึ งยั งไม่ ได้ รับการเยี ยวยาในส่ วนนี้ จ าก  ก .ช .ภ .อ .              
หรือ ก.ช.ภ.จ. ก็เนื่องด้วยหลักเกณฑ์และเงื่อนไขต่างๆ  มากเหลือเกิน          
ทั้งอำเภอไม่มีส่วนไหนหรือท้องถิ่นใดได้รับความช่วยเหลือเลยนะครับ เพราะว่า
ไม่เข้าหลักเกณฑ์ทั้ง 15 ข้อ ตรงนี้เป็นปัญหาที่ท้องถิ่นทุกที่พบเหมือนกัน     
ผมก็เลยคิดว่าทำไมในส่วนของ ก.ช.ภ.อ. หรือ ก.ช.ภ.จ. ทำไมถึงไม่เล็งเห็น
ปัญหาของพ่ีน้องประชาชนที่ได้รับความเดือดร้อนนะครับ  ทั้งที่ เทศบาล
อยากจะลงไปช่วยเหลือ แต่เรารอแบบว่าทางกรมโยธาธิการและผังเมืองเขาจะ
ให้แบบเราได้เมื่อไรอย่างไรนะครับ ก็ได้รับการประสานจากทางหัวหน้า      
กรมโยธาธิการและผังเมืองเรื่องของแบบว่าเขารอคิวอยู่ ทางท่านสมาชิกเองก็
ได้ประสานมาทางเทศบาลว่าขอให้ เข้าไปช่วยเหลือก่อนได้ไหมนะครับ         
แต่ถ้าเราเข้าไปช่วยเหลือโดยฉับพลันเกรงอีกส่วนหนึ่งว่าเรื่องของความไม่มี
คุณภาพของงาน เกรงว่าถ้ารถบด รถใหญ่เข้าไปอีกจะเกิดการทรุดตัวลงอีกซึ่ง
จะทำให้มีปัญหาตามมาอีก ฉะนั้นในส่วนนี้ก็เลยให้ในส่วนของเจ้าหน้าที่ได้ปิด
กั้นพ้ืนที่เอาไว้ก่อนเป็นการชั่วคราว แต่ก็เข้าใจอยู่ว่าพ่ีน้องประชาชนมีความ
จำเป็นที่จะต้องใช้ถนน ฉะนั้นในส่วนนี้เรื่องของงบประมาณ เรื่องของการ
ก่อสร้างต่างๆ ต้องผ่านความเห็นชอบจากทางสภา ฉะนั้นจึงจำเป็นต้องมี
งบประมาณส่วนหนึ่ง และในช่วงนี้ก็ต้องยอมรับอีกส่วนหนึ่งว่างบประมาณของ
เรายังขาดมืออยู่  หลายๆ ท้องถิ่นก็ประสบปัญหาเช่นเดียวกัน ฉะนั้นจึง
จำเป็นต้องมีการโอนลดโอนเพ่ิมในส่วนนี้ เพ่ือที่จะได้นำงบประมาณมาแก้ไข
ปัญหาถนนในญัตตินี้นะครับ ฉะนั้นจึงขอให้ท่านสมาชิกได้โปรดเข้าใจด้วยนะ
ครับ แต่ถ้าในสิ่งไหนที่มันช้าหรือว่าเนิ่นนานไปก็ขออภัยพ่ีน้องประชาชนที่ได้ใช้
ถนนเส้นนี้ในการสัญจรเพราะเราจำเป็นนะครับ ผมก็ได้นำเรียนให้กับท่าน
สมาชิกนะครับว่าเราพยายามถึงที่สุดแล้วในการที่จะนำปัญหาให้ทางผู้หลัก
ผู้ใหญ่หรือผู้ที่เกี่ยวข้องได้ลงมาแก้ปัญหาให้พ่ีน้องประชาชนโดยตรง เพราะว่า
บางทีบางครั้งเราติดในเรื่องของวิธีการในเรื่องของ ปร.4 ปร.5 ต่างๆ ที่เราจะ
ดำเนินการนั้นเองครับก็ขอเรียนผ่านท่านประธานไปยังท่านสมาชิกที่ ได้
สอบถามครับ ขอบคุณครับ 

นายเชาว์ วงศ์ศรีใส   : ครับ ในญัตตินี้มีสมาชิกท่านใดประสงค์ที่จะอภิปรายหรือสอบถาม 
ประธานสภาเทศบาลฯ  อีกก็ขอเรียนเชิญครับ เชิญท่านสุรศักดิ์ครับ 
นายสุรศักดิ์ ยะป้อม   : กราบเรียนท่านประธานสภาที่เคารพและท่านสมาชิกสภาผู้ทรง 
สมาชิกสภาเทศบาลฯ เกียรติทุกท่าน กระผมนายสุรศักดิ์ ยะป้อม สมาชิกสภาเทศบาลตำบลวังดิน     

เขต 2 ผมอยากจะทราบว่าตอนที่มีอุทกภัยน้ำท่วมฉับพลันทางสายแม่แต๊ะ    
ก็ได้รับผลกระทบจากตลิ่งพังหรือน้ำกัดเซาะหลายที่ ผมอยากทราบว่าทำไม
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ท่านไม่ให้ทางกองช่างหรือว่าพนักงานไปตรวจสอบดูแลบ้าง เพราะว่าชาวบ้าน
ก็ได้รับความเดือนร้อนหลายที่ครับ ขอบคุณครับ  

นายเชาว์ วงศ์ศรีใส   : ครับ เชิญท่านนายกครับ 
ประธานสภาเทศบาลฯ   
นายถาวร สามภูศรี   : กราบเรียนท่านประธานสภาที่เคารพและท่านสมาชิกผู้ทรงเกียรติ 
นายกเทศมนตรีฯ ทุกท่าน จากคำถามนี้ก็คงเป็นเรื่องของอุทกภัยในพ้ืนที่แม่ไปร์และพ้ืนที่ต่างๆ 

ในช่วงหน้าฝนที่ผ่านมา ซึ่งต้องนำเรียนกับท่านนะครับว่าในส่วนของพ้ืนที่    
ถ้าพูดเป็นโซนก็เป็นโซนหน้าร้านลาบต้อยนะครับ ในส่วนนั้นก็อยู่ในการ
ก่อสร้าง เพราะว่าตลิ่งพังในงบประมาณล้านหกนะครับ ซึ่งก็ได้ดำเนินการไป
เรียบร้อยแล้ว ในพ้ืนที่ที่มีการกัดเซาะบริเวณใกล้ๆ สะพานก็ไม่รู้ว่าในส่วนนี้
ทางท่านสมาชิกประสงค์ที่จะนำเสนอในส่วนของโซนตรงจุดไหนนะครับ       
ว่าน้ำท่วม เพราะว่าน้ำท่วมมันจะท่วมแบบฉับพลันอย่างที่ว่าไว้นะครับ 
หลังจากนั้นน้ำมันก็แห้งนะครับ พ้ืนที่ที่เป็นพ้ืนที่มีการกัดเซาะหรือทรุดตัวก็คง
จะบริเวณตรงหน้าร้านลาบต้อยซึ่งการก่อสร้างก็เสร็จไปเรียบร้อย ก็นำเรียน
ประมาณนี้นะครับผมไม่มั่นใจว่าอยู่ในโซนตรงจุดไหนนะครับ  

นายเชาว์ วงศ์ศรีใส   : เชิญท่านสุรศักดิ์ครับ 
ประธานสภาเทศบาลฯ   
นายสุรศักดิ์ ยะป้อม   : ครับ คือสายน้ำแม่แต๊ะกับแม่ไปร์มันคนละสายกันครับ เพราะว่า 
สมาชิกสภาเทศบาลฯ  น้ำแม่แต๊ะอยู่ที่ หมู่ 6 ครับ       
นายเชาว์ วงศ์ศรีใส   : ครับ เชิญท่านนายกครับ 
ประธานสภาเทศบาลฯ   
นายถาวร สามภูศรี   : กราบเรียนท่านประธานสภาที่เคารพและท่านสมาชิกผู้ทรงเกียรติ 
นายกเทศมนตรีฯ ทุกท่าน สายน้ำแม่แต๊ะนี้ก็คงจะคาบเกี่ยวทั้ง หมู่  15 ,หมู่ 6 และหมู่ 4      

นะครับ ซึ่งพ้ืนที่ในส่วนของหมู่ 4 นี้ทางกองช่างก็ได้รายงานมาตลอดในช่วงนั้น
นะครับ เพราะเราก็ทำงานเป็นทีมอยู่แล้วในส่วนของการลงพ้ืนที่นะครับ   
เพราะหลายๆ พ้ืนที่โดยเฉพาะในส่วนของหมู่ 4 ก็จะประสบปัญหาน้ำทะลัก
เข้าในบ้าน เราก็มี ในส่วนของกระสอบทราย โดยงานป้องกันก็ลงพ้ืนที่          
นำพนักงานเจ้าหน้าที่ลงไปช่วยกันเอากระสอบทรายกั้นน้ำที่ทะลักเข้าในแต่ละ
บ้าน ก็ดูปริมาณน้ำนะครับ ถ้าพ้ืนที่ใดเป็นพ้ืนที่ที่มีปริมาณน้ำเยอะเจ้าหน้าที่ก็
จะลงไป โดยมีการสั่งงานบัญชาการอยู่ตลอดนะครับ โดยเจ้าหน้าที่ของเราก็ลง
พ้ืนที่ทั้งวันทั้งคืนเหมือนกันนะครับ แล้วก็ประสานในส่วนนี้กับท่านสมาชิกแบ่ง
หน้าที่กันไป ซึ่งบางบ้านน้ำอาจจะมามาก บางบ้านอาจจะมาไม่เยอะ โดยพ้ืนที่
ที่มีน้ำเยอะก็ต้องนำกระสอบทรายลงไปเยอะหน่อยนะครับ ก็นำเรียนกับท่าน
สมาชิกว่าเราก็ไม่ได้นิ่ งนอนใจในการช่วยเหลือพ่ีน้องประชาชนนะครับ    
ขอบคุณครับ    

นายเชาว์ วงศ์ศรีใส   : ครับมีอีกไหมครับ เชิญท่านสุทินครับครับ 
ประธานสภาเทศบาลฯ   
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นายสุทิน มหาวงศ ์   : กราบเรียนท่านประธานสภาที่เคารพและท่านสมาชิกสภาผู้ทรง 
สมาชิกสภาเทศบาลฯ เกียรติทุกท่าน กระผมนายสุทิน มหาวงศ์ สมาชิกสภาเทศบาลตำบลวังดิน    

เขต 2 จากที่ท่าน สท.สุรศักดิ์ ได้พูดไปเมื่อกี้นี้นะครับ ท่านนายกตอบไม่ค่อย
ตรงจุด จุดมันจริงๆ คือ เกิดน้ำกัดเซาะตลิ่งพังหัวไร่ปลายนาของพ่ีน้อง
ประชาชนที่อยู่ ใกล้น้ำแม่แต๊ะนะครับ ซึ่ งได้รับผลกระทบจำนวนมาก        
อยากทราบว่าทางผู้บริหารจะมีนโยบายแก้ไขยังไงครับ ท่านสุรศักดิ์ต้องการจะ
พูดอย่างนี้ครับ ดังนั้นผมขอตอบแทนพ่ีน้องประชาชนอยากให้ท่านฝ่ายบริหาร
ลงไปดูตรงจุดนี้ครับ ขอบคุณครับ 

นายเชาว์ วงศ์ศรีใส   : ครับ เชิญท่านนายกครับ 
ประธานสภาเทศบาลฯ   
นายถาวร สามภูศรี   : กราบเรียนท่านประธานสภาที่เคารพและท่านสมาชิกผู้ทรงเกียรติ 
นายกเทศมนตรีฯ ทุกท่าน ก็เข้าใจว่าผมน่าจะงงกับคำถามนะครับ ก็เลยตอบไม่ตรงคำถาม    

เดี๋ยวผมขออนุญาตให้ทาง ผอ.กองช่าง ได้ตอบในส่วนนี้แล้วก็ในส่วนที่จะให้ลง
ไปตรวจสอบก็ยังได้อยู่นะครับ เพราะบางทีบางครั้งผมเชื่อว่าท่านสมาชิก 
โดยเฉพาะในส่วนของเขต 2 ก็น่าจะได้มีการประสานในส่วนงานกันนะครับ 
ในช่วงที่ เกิดอุทกภัย เดี๋ยวขออนุญาตให้ทางกองช่างได้ตอบคำถามของ       
ท่านสมาชิกครับ 

นายเชาว์ วงศ์ศรีใส   : ครับ เชิญครับ 
ประธานสภาเทศบาลฯ   
นายปฐม ปัญญา    : กราบเรียนท่านประธานสภาที่เคารพและท่านสมาชิกผู้ทรงเกียรติ 
ผู้อำนวยการกองช่าง ทุกท่าน กระผมนายปฐม ปัญญา ผู้อำนวยการกองช่าง ขอนำเรียนอย่างนี้      

นะครับว่าในการเกิดอุทกภัยครั้งที่ผ่านมาทางงานป้องกันได้สำรวจสิ่งก่อสร้าง
หรือตลิ่งมาหลายที่นะครับ ยกตัวอย่างเช่น ทางเข้าอ่างแม่เหยียบทางเทศบาล
ตำบลวังดินไม่ได้นิ่งนอนใจ เราติดปัญหาด้านงบประมาณและระยะเวลาใน  
การดำเนินการซ่อมแซม ซึ่งตลิ่งทั้งหลายที่พังไปนะครับ เราก็ได้นำส่ง ก.ช.ภ.อ. 
ซึ่งทางอำเภอก็ติดในด้านงบประมาณและทีนี้ ในการที่จะส่งโครงการเข้า   
ก .ช .ภ .อ. เขามีหลั กเกณฑ์ ซึ่ งเสี ยหายอย่างไรให้ดำเนินการอย่ างนั้ น 
ตัวอย่างเช่น ตลิ่งพังเราจะเอากล่องเกเบี้ยนเข้าไปใส่ไม่ได้ ต้องเอาดินเข้าไปใส่
เหมือนเดิม ก็กว่าน้ำจะลดลงมามันก็ใช้ระยะเวลานาน ซึ่งตลิ่งทั้งหลายนี้       
ถ้าเอาดินไปใส่มันก็สูญเปล่า แล้วก็อีกอย่างหนึ่งในการใช้เวลาออกสำรวจ
ออกแบบตัวอย่างก็ทางเข้าอ่างแม่เหยียบตลิ่งทั้ง 2 ข้าง เราใช้ระยะเวลา 1 ปี
เต็มๆ ที่เจอน้ำกัดเซาะ ครั้งที่ 2 ไม่ค่อยที่โดนนั้นไม่ค่อยประสบปัญหาเท่าไร 
เพียงแต่ว่าถนนทรุดซึ่งได้ขอทางกรมทางหลวงมาออกแบบซึ่งทางกรม        
ทางหลวงออกแบบมาเขาก็เสนอราคามาให้เมื่อวานนะครับ ทั้งหมดทั้งตลิ่ง     
2 ข้าง แล้วก็ถนนอยู่สามล้านแปดแสนกว่าบาท ซึ่งตอนนี้ทางผู้บริหารก็ได้
นำเข้างบอุดหนุนเฉพาะกิจปี 68 นะครับ ซึ่งได้นำแบบแปลนตามเล่มที่ผมถือ
อยู่นี้นะครับ เข้าสู่การของบอุดหนุนเฉพาะกิจปี 68 ความล่าช้าในครั้งนี้ก็คือ
หนึ่งหน่วยงานของเราไม่มีศักยภาพพอที่จะไปออกแบบโครงสร้างพ้ืนฐานขนาด
ใหญ่นะครับ จึงได้ขอทางทางหลวงออกแบบมาให้ เรื่องตลิ่งพังตอนนี้ก็ยังพอมี
เวลาอยู่  เพราะว่ า ระบบ  Thai Water Plan เขาเปิ ด ให้ ล งระบบวันที่            
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26 ม.ค. – 2 ก.พ. นะครับ เดี๋ยวหลังจากประชุมเสร็จท่านสามารถไปดู
โครงการพร้อมกันแล้วเราจะนำเข้าสู่แผนของ Thai Water Plan เพ่ือขอรับ
เงินอุดหนุนต่อไปได้นะครับ ขอบคุณครับ     

นายเชาว์ วงศ์ศรีใส   : ครับ ในญัตตินี้มีสมาชิกท่านใดประสงค์ที่จะอภิปรายหรือสอบถาม 
ประธานสภาเทศบาลฯ  อีกก็ขอเรียนเชิญครับ 
 

ที่ประชุม    ไม่มีสมาชิกท่านใดยกมือขออภิปรายหรือสอบถาม 
 

นายเชาว์ วงศ์ศรีใส   : ถ้าไม่มีผมก็จะขอมติที่ประชุม ก่อนที่จะมีการลงมติขอให้ทาง 
ประธานสภาเทศบาลฯ  ท่านเลขานุการช่วยนับองค์ประชุมครับ 
ว่าที่ ร.ต. สรายุทธ ทานะมัย  : สมาชิกสภาเทศบาลตำบลวังดิน มีจำนวนทั้งหมด 12 ท่าน 
เลขานุการสภาฯ   ขณะนี้มีสมาชิกสภาอยู่ในห้องประชุมจำนวน 10 ท่าน ครบองค์ประชุมครับ 
 
นายเชาว์ วงศ์ศรีใส   : ระเบียบวาระท่ี 5 5.2 ญัตติที่ 53/2566 เรื่อง โอนเงิน 
ประธานสภาเทศบาลฯ งบประมาณค่าปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้าง เพ่ือจ่ายเป็นค่าปรับปรุงซ่อมแซม

ถนนสายริมชล (กองช่าง) สมาชิกท่านใดให้การอนุมัติขอให้ยกมือขึ้นครับ    
ท่านเลขาฯ ช่วยนับคะแนนด้วยครับ 

ว่าที่ ร.ต. สรายุทธ ทานะมัย  : มีสมาชิกสภาให้การอนุมัติ จำนวน 10 เสียง ครับ 
เลขานุการสภาฯ                 
 

มติที่ประชุม   มีมติใหก้ารอนุมัติ จำนวน 10 เสียง 
 

นายเชาว์ วงศ์ศรีใส   : ครับ ก่อนที่จะเข้าสู่ระเบียบวาระถัดไป ผมขอพักประชุม 15 นาที 
ประธานสภาเทศบาลฯ   
 

พักการประชุม  10.13 น. 
 

เริ่มการประชุม  10.28 น. 
 

ว่าที่ ร.ต. สรายุทธ ทานะมัย  : ครับ ขณะนี้ครบเวลาการพักประชุมแล้ว ขอเรียนเชิญสมาชิกสภา 
เลขานุการสภาฯ ทุกท่านเข้าห้องประชุมครับ ตรวจนับองค์ประชุม ขณะนี้มีสมาชิกสภาอยู่ใน  

ห้องประชุม จำนวน 10 ท่าน ครบองค์ประชุม ขอเรียนเชิญท่านประธานสภา    
ขึ้นแท่นประจำตำแหน่งและดำเนินการประชุมตามระเบียบวาระการประชุม
ต่อไป ขอกราบเรียนเชิญครับ 

 

ระเบียบวาระท่ี 6  เรื่องอ่ืน ๆ (ถ้ามี)  
นายเชาว์ วงศ์ศรีใส   : ต่อไปจะเข้าสู่ระเบียบวาระท่ี 6 เรื่องอ่ืนๆ ขอให้ท่านนายก 
ประธานสภาเทศบาลฯ ได้รายงานผลการปฏิบัติงาน ประจำปี พ.ศ. 2566 ครับ เชิญครับ 
นายถาวร สามภูศรี   : กราบเรียนท่านประธานสภาที่เคารพและท่านสมาชิกผู้ทรงเกียรติ 
นายกเทศมนตรีฯ ทุกท่านครับ กระผมนายถาวร สามภูศรี นายกเทศมนตรีตำบลวังดิน ขอแถลง

นโยบายของนายกเทศมนตรีตำบลวังดินต่อสภาเทศบาลตำบลวังดิน เมื่อวันที่ 
11 พฤษภาคม พ.ศ. 2564 ครับ 
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เรียน ประธานสภาเทศบาลตำบลวังดิน สมาชิกสภาเทศบาลตำบล   
วังดินทุกท่าน 

ตามพระราชบัญญั ติ เทศบาล  พ .ศ . 2496 แก้ ไขเพ่ิม เติมถึ ง         
(ฉบับที่ 14) พ.ศ. 2562 มาตรา 48 ทศ กำหนดให้ก่อนนายกเทศมนตรีเข้า
รับหน้าที่ให้ประธานสภาเทศบาลเรียกประชุมสภาเพ่ือให้นายกเทศมนตรีแถลง
นโยบายต่อสภาเทศบาล โดยไม่มีการลงมติ ทั้งนี้การแถลงนโยบายให้กระทำ
โดยเปิดเผยและต้องจัดทำนโยบายเป็นลายลักษณ์อักษรแจกให้สมาชิกสภา
เทศบาลทุกท่าน ที่เข้าร่วมประชุมเพ่ือทราบ นั้น 

กระผมนายถาวร สามภูศรี นายกเทศมนตรีตำบลวังดิน อำเภอลี้  
จังหวัดลำพูน ซึ่งคณะกรรมการการเลือกตั้งได้มีประกาศลงวันที่ 21 เมษายน 
พ.ศ. 2564 เรื่อง ผลการเลือกตั้งนายกเทศมนตรีตำบลวังดิน อำเภอลี้     
จังหวัดลำพูน ประกาศให้กระผมนายถาวร สามภูศรี เป็นผู้ ได้รับการเลือกตั้ง
เป็นนายกเทศมนตรีตำบลวังดินเพ่ือดำเนินการให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติ
เท ศ บ าล  พ .ศ . 2496 แ ก้ ไข เ พ่ิ ม เติ ม ถึ ง  (ฉ บั บ ที่  14) พ .ศ . 2562         
มาตรา 48 ทศ ซึ่งได้กำหนดให้นายกเทศมนตรีแถลงนโยบายต่อสภาเทศบาล
ก่อนเข้ารับหน้าที่ กระผมจึงได้กำหนดนโยบายในการบริหารงานและพัฒนา
เทศบาลตำบลวังดิน สำหรับช่วงระยะเวลา 4 ปี นับตั้งแต่บัดนี้ เป็นต้นไป    
เพ่ือดำเนินงานตามอำนาจหน้าที่ของเทศบาลภายใต้ระเบียบและข้อกฎหมาย 
ที่เกี่ยวข้อง โดยยึดถือยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
ในเขตจังหวัด ยุทธศาสตร์จังหวัด ยุทธศาสตร์กลุ่มจังหวัด แผนพัฒนาจังหวัด 
แผนพัฒนากลุ่มจังหวัด แผนพัฒนาภาค แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม
แห่ งชาติ  ยุ ท ธศาสตร์ช าติ  20 ปี  และเป้ าหมายการพัฒ นาที่ ยั่ งยื น
(Sustainable Development Goals SDFs) เป็นหลักในการกำหนดนโยบาย
การบริหารและพัฒนาที่สอดคล้องกับปัญหาในเขตพ้ืนที่  รวมทั้งความต้องการ
ในการพัฒนาทุกๆ ด้าน โดยมุ่งเน้นการสานต่อภารกิจที่ได้ดำเนินการไว้ให้
ต่อเนื่องและพร้อมที่จะพัฒนาปรับปรุงการดำเนินงานให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น 

ท่านประธานสภาเทศบาลฯ ที่ เคารพ ในช่วงระยะเวลาที่ผ่านมา 
เทศบาลตำบลวังดินได้เจริญพัฒนาไปอย่างรวดเร็ว มีธุรกิจพาณิชยกรรมเกิดข้ึน
มากมาย และมีการขยายตัวของหน่วยงานภาคธุรกิจเข้ามาอยู่ในพ้ืนที่ทำให้
เทศบาลตำบลวังดิน มีสภาพเป็นชุมชนเมือง มีประชากรและประชากรแฝง    
ที่เข้ามาทำมาหากินเพ่ิมขึ้นเป็นจำนวนมาก ซึ่งกระผมตระหนักดีว่า ภายใต้
ความเจริญเติบโตของชุมชนเมืองดังกล่าว มีปัญหาที่รอการแก้ไขและพัฒนาอยู่
มากมาย 

ดังนั้น ในช่วง 4 ปีต่อไปนี้ กระผมและคณะผู้บริหารจึงได้กำหนด
แนวนโยบายในการพัฒนาเทศบาลตำบลวังดิน ควบคู่ไปกับการแก้ไขปัญหาที่
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เกิดขึ้นอย่างสมดุล โดยมีเป้าหมายเพ่ือให้เทศบาลตำบลวังดินเป็นเมืองแห่ง
ความสุขสำหรับการอยู่อาศัย มีสภาพแวดล้อมที่สะอาดและปลอดภัย        
จากมลพิษ มีคุณภาพชีวิตที่ดี มีแหล่งการศึกษาที่ได้มาตรฐาน รักษาประเพณี
วัฒนธรรมท้องถิ่นอันดีงาม โดยอาศัยการมีส่วนร่วมของชุมชนที่เข้มแข็งและ
การประสานความร่วมมือกับทุกภาคส่วนที่ เกี่ยวข้องภายใต้วิสัยทัศน์           
ยึดประชาชนเป็นศูนย์กลางในการพัฒนานำพาองค์กร สู่ความเป็นเลิศ ในทุก
ด้านผ่านกระบวนการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วน 

ท่านประธานสภาเทศบาลฯ ที่ เคารพ เพ่ือให้การบริหารงานของ
เทศบาลตำบลวังดิน สามารถบรรลุสำเร็จตามเป้าหมายที่ได้กล่าวข้างต้น  
กระผมและคณะผู้บริหารจึงได้กำหนดนโยบายในการบริหารไว้ 6 ด้าน คือ 

1. นโยบายด้านการเมืองและการบริหาร 
2. นโยบายด้านสังคมและคุณภาพชีวิต 
3. นโยบายด้านการศึกษาและกีฬา 
4. นโยบายด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
5. นโยบายด้านเศรษฐกิจ การท่องเที่ยว และวัฒนธรรม 
6. นโยบายต้านโครงสร้างพื้นฐาน 
โดยมีแนวทางในการพัฒนาตามนโยบายแต่ละด้าน ดังนี้ 
1.นโยบายด้านการเมืองและการบริหาร 

1.1 จัดทำปฏิญญา 3 ฝ่าย (ฝ่ายบริหาร สภาและพนักงาน
เทศบาล) บันทึกเจตนารมณ์ต่อต้านการทุจริตทุกรูปแบบและพนักงาน
เทศบาล ให้มีความรู้ ความเข้าใจ ในบทบาทหน้าที่ของตนรวมถึงสร้าง
มาตรฐานทางคุณธรรม 

1.2 มุ่งพัฒนาสมรรถนะและขีดความสามารถในการพัฒนา
ศักยภาพของผู้บริหารและสมาชิกสภาเทศบาล 

1 .3  มุ่ ง เน้ นกระบวนการมีส่ วนร่วมของทุ กภาคส่ วน
โดยเฉพาะข้าราชการ ประชาชนที่อาศัยอยู่และทำมาหากินในเขต
เทศบาล โดยให้ตระหนักถึงสิทธิ์และหน้าที่พลเมืองที่ดี และความ
รับผิดชอบร่วมกัน 

1.4 สนับสนุนการจัดตั้งกลุ่มผู้มีความรู้ความชำนาญพิเศษ  
ในสาขาวิชาชีพต่างๆ เป็นจิตอาสา เพ่ือระดมคลังสมองในการร่วมกัน
สรรค์สร้างและพัฒนาเทศบาล ให้เป็นเมืองน่าอยู่ 

1.5 เพ่ิมประสิทธิภาพและยกระดับมาตรฐานการให้บริการ
พ ร้อมลดขั้ น ตอน การป ฏิ บั ติ งาน ให้ ถู ก ต้ อ ง  รวด เร็ ว  ฉั บ ไว              
และประทับใจผู้มาใช้บริการ 
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2.นโยบายด้านสังคมและคุณภาพชีวิต 
2.1 สนั บ สนุ น ก ารจั ด ท ำ โค รงก ารธน าค ารคว าม ดี        

เพ่ือให้สังคมได้เล็งเห็นคุณค่าของความดี โดยการรับฝากคะแนนความ
ดีของผู้มีความประพฤติดีไว้กับธนาคารและนำคะแนนความดีที่ฝากไว้ 
มาแลกเปลี่ยนเป็นสินค้าในร้านค้าชุมชน 

2.2 ส่งเสริมให้ผู้สูงอายุมีสุขภาพกายและใจที่ดี สามารถ
ดำรงชีพและมีส่วนร่วมกิจกรรมกับชุมชนอย่างมีความสุข และได้รับ
การฝึกอาชีพ เพ่ือใช้เวลาว่างสร้างรายได้ตามความเหมาะสม 

2.3 สนับสนุนจัดตั้ งกองทุนสวัสดิการชุมชน  เพ่ือสร้าง
หลักประกันความม่ันคงในชีวิตและให้ประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดี 

2.4 ส่งเสริมและสนับสนุนการจัดทำโครงการ ธนาคารเวลา 
เพ่ือให้สังคมได้ดูแลช่วยเหลือเกื้อกูลกัน โดยการสะสมเวลาไว้ใน
รูปแบบบัญชีธนาคาร เมื่อยามจำเป็นที่ต้องการได้รับความช่วยเหลือ
ก็สามารถเบิกถอนเวลามาใช้ได้ 

2.5 สนับสนุนการจัดตั้งกองทุนจิตอาสา ให้แก่ผู้มีใจเสียสละ
ในการอุทิศเวลาเป็นจิตสาธารณะ และช่วยเหลือกิจกรรมต่างๆ 
ในทางสังคมอย่างสม่ำเสมอ 

2.6 สนั บ สนุ น ให้ มี ก ารติ ด ตั้ งกล้ อ งวงจรปิ ด  (CCTV)          
ในสถานที่สำคัญ และจุดเสี่ยงต่าง ๆ เพ่ือความปลอดภัยในชีวิตและ
ทรัพย์สินของประชาชน 

2.7 สนับสนุนการจัดทำโครงการ (ลด ละ เลิก) สิ่งเสพติด 
ทั้งปวงอย่างถาวร พร้อมนำบุคคลที่หลงผิดกลับคืนสู่สังคม 
3.นโยบายด้านการศึกษาและกีฬา 

3.1 เปิดห้องเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ (ภาษาอังกฤษ) ให้แก่
เด็กและเยาวชนในเขตเทศบาลได้มีพ้ืนฐานและทักษะในด้านภาษา 
เพ่ือนำไปประยุกต์ใช้และสื่อสารได้ในสถานการณ์จริง 

3.2 สนับสนุนกิจกรรมโครงการฝึกสอนว่ายน้ำ ให้แก่เด็กและ
เยาวชนในเขตเทศบาล ได้มีทักษะในการว่ายน้ำ เพ่ือแก้ปัญหา    
เด็กตกน้ำ 

3.3 ส่งเสริมและสนับสนุนให้มีเวทีสาธารณะ ให้เด็กเยาวชน 
และผู้สนใจได้แสดงออก ซึ่งความสามารถในกิจกรรมต่างๆ เช่น 
ศิลปะ ดนตรี นาฎศิลป์ เป็นต้น 

3.4 สนับสนุนให้มีพ้ืนที่สาธารณะ ลานกีฬาและเครื่องออก
กำลังกายให้ชุมชน โดยการดูแลรักษาของชุมชน 

3.5 สนับสนุนให้มีการจัดตั้งชมรมกีฬา และกองทุนพัฒนา
กีฬาของเทศบาล เพ่ือให้เด็กเยาวชน ประชาชนที่สนใจได้มีการ
แข่งขันและพัฒนากีฬาอย่างต่อเนื่อง รวมถึงกีฬาพ้ืนบ้านเพ่ือ
เสริมสร้างสุขภาพและสานสัมพันธ์ที่ดีต่อชุมชน 
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4.นโยบายด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
4.1 จัดหาแหล่งน้ำ และพ้ืนที่กักเก็บน้ำ เพ่ือการอุปโภค

บริโภค ผลิตน้ำประปา และการเกษตร โดยให้ถือเป็นวาระเร่งด่วน
แห่งเทศบาล ในการบริหารจัดการน้ำอย่างเป็นระบบ อย่างทั่วถึง
รองรับปริมาณสูงขึ้นในอนาคต 

4.2 สนั บ สนุ น การจั ดท ำโค รงการ ธน าคารน้ ำ ใต้ ดิ น          
เพ่ือกักเก็บน้ำฝนไว้ในชั้นใต้ดิน และนำออกมาใช้ในช่วงฤดูแล้ง    
หรือเพ่ือป้องกันปัญหาน้ำท่วมขัง น้ำป่าไหลหลาก น้ำเน่าเสีย เป็นต้น 

4.3 อนุรักษ์และฟ้ืนฟูธรรมชาติสิ่งแวดล้อม ด้วยการร่วมใจ
ปลูกป่าในแหล่งต้นน้ำให้เป็นแหล่งน้ำมีชีวิตเพ่ือสร้างความสมดุลที่
ยั่งยืน โดยการพิทักษ์รักษาร่วมกันอย่างจริงจัง 
5.นโยบายด้านเศรษฐกิจ การท่องเที่ยว และวัฒนธรรม 

5.1 สนับสนุนการจัดตั้งร้านค้าและธุรกิจชุมขน โดยการสร้าง
เครือข่ายและให้ทุกๆ ชุมชน มีส่วนร่วมในการบริหารจัดการตนเอง 
ด้วยการเป็นหุ้นส่วน และลงทุนร่วมกัน 

5.2 สนับสนุนการจัดตั้งพิพิธภัณฑ์ชุมชน เพ่ือรวบรวมของ
เก่าของดี ของอำเภอลี้ ไว้ให้ลูกหลานได้เป็นแหล่งศึกษาเรียนรู้ 

5.3 ส่งแสริมและสนับสนุนกิจกรรมประเพณี  แห่ เทียน
เข้าพรรษา ,ลอยกระทง ,สงกรานต์ และสรงน้ำพระพุทธรูปโบราณ 
บริเวณถนนสายวัฒนธรรมในช่วงทศกาลสำคัญๆ เป็นประจำทุกปี 
โดยการบูรณาการร่วมกันของทุกภาคส่วน 

5.4 พัฒนาและปรับภูมิทัศน์ถนนมิตรประชา (เส้นทางหลัง 
สภ.ลี้) เชื่อมต่อกับถนนมิตรประชา (เส้นทางหลังอำเภอ) ให้สวยงาม
รองรับการเป็นถนนสายวัฒนธรรม (ถนนลี้ - ลำพูน สายเก่า) 
6.นโยบายด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน 

6.1 ปรับปรุงตลาดและศูนย์อาหารเทศบาลตำบลวังดินให้
ทันสมัยและได้มาตรฐานแบบตลาดสดยุคใหม่ (MODERN TRADE 
สะดวก สะอาด ปลอดภัย และราคายุติธรรม เพ่ือลดค่าใช้จ่ายและ 
ค่าครองชีพของประชาชนที่เพ่ิมสูงขึ้น 

6.2 สนับสนุนการจัดทำและวางผังเมืองของเทศบาลตำบล  
วังดินเสียใหม่ ให้เป็นไปตามผังเมืองรวม เพ่ือให้สอดรับต่อการพัฒนา
เมืองใหม่ในอนาคต และส่งเสริมให้บ้านเมืองเติบโตไปอย่างถูกต้อง 
ทั้งด้านเศรษฐกิจ สังคมและวัฒนธรรม 

6.3 สนับสนุนโครงการสร้างถนนตัดผ่านทุ่งนาบ้านลี้เชื่อมต่อ
บ้านพระธาตุห้าดวง ออกสู่ถนนพหลโยธินสาย 106 (ลี้ลำพูน)    
ตามฮอยแนวคิดของครูบาเจ้าชัยยะวงศาพัฒนา 

6.4 สนับสนุนโครงการติดตั้งระบบพลังานแสงอาทิตย์ (โซล่า
เซลล์ ในชุมชนและพ้ืนที่สาธารณะอ่ืนๆ ในเขตเทศบาลตามความ
เหมาะสม 
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6.5 สนับสนุนการติดตั้งเสาประติมากรรม บริเวณถนนมิตร
ประชา (เส้นทางหลัง สภ ลี้) เชื่อมต่อกับถนนมิตรประชา (เส้นทาง
หลังอำเภอ) เพ่ือรองรับการพัฒนาเป็นถนนสายวัฒนธรรม 

นี้คือนโยบายหลักๆ ที่ได้ดำเนินการไปแล้วส่วนหนึ่ง ซึ่งกระผมมีความ
เชื่อมั่นว่าในส่วนขององค์กรของเทศบาลในอำนาจหน้าที่ในปัจจุบันนี้นะครับ 
หลายๆ นโยบายก็ทำสำเร็จ อีกหลายๆ นโยบายก็อาจจะอยู่ในช่วงดำเนินการ
นะครับ ก็ต้องยอมรับว่ามีปัญหาและอุปสรรคในการทำงานอยู่พอสมควร แต่
ส่วนใหญ่แล้วก็ดำเนินการไปตามนโยบายที่เคยหาเสียงไว้กับพ่ีน้องประชาชน 
ในช่วงระยะเวลาที่ผ่านมากระผมก็น้อมรับข้อแนะนำ ข้อติเตือนต่างๆ ที่ท่าน
สมาชิกได้เคยกล่าวและเสนอในที่ประชุมแห่งนี้มาหลายๆ ครั้งนะครับ ในส่วน
เรื่องของการปรับปรุงแก้ไขหรือการพัฒนาในด้านต่างๆ ก็คิดว่าในช่วง
ระยะเวลาอีกปีเศษๆ ที่ยังดำรงตำแหน่งนายกเทศมนตรีอยู่ก็จะพยายามทำ
หน้าที่ในส่วนนี้ให้ดีที่สุด เพ่ือรักษาองค์กรและพัฒนาองค์กรให้ดียิ่งขึ้นนะครับ 
ขอขอบคุณท่านสมาขิกทุกท่านครับ ต่อไปกระผมขออนุญาตนำเสนอ VTR 
ผลงานในช่วงที่ผ่านมาครับ 

 

ที่ประชุม รับชม VTR นำเสนอผลการปฏิบัติงานของนายกเทศมนตรี 
 

นายเชาว์ วงศ์ศรีใส   : ครับ เชิญท่านนายกครับ 
ประธานสภาเทศบาลฯ  
นายถาวร สามภูศรี   : กราบเรียนท่านประธานสภาที่เคารพและท่านสมาชิกผู้ทรงเกียรติ 
นายกเทศมนตรีฯ ทุกท่านครับ นั้นก็ เป็นรายงานผลการปฏิบัติงาน ประจำปีงบประมาณ        

พ.ศ. 2566 นะครับ ก็มีหลายๆ โครงการที่ได้ดำเนินการ โดยเฉพาะในส่วนที่
เกี่ยวข้องกับพ่ีน้องประชาชน รวมถึงประเพณีวัฒนธรรมต่างๆ และในส่วนของ
สวัสดิการต่างๆ ที่ เราได้ดำเนินการไปครับ ก็คิดว่าเป็นนโยบายในรอบปี      
ส่วนใหญ่แล้วก็เป็นนโยบายที่อยู่ในแผนในเทศบัญญัติในแต่ละปีนะครับ        
ที่เราดำเนินการไป ก็นำเรียนให้กับท่านประธานสภาผ่านไปยังท่านสมาชิกได้
รับทราบครับ ขอบคุณครับ 

นายเชาว์ วงศ์ศรีใส   : ครับ ในวาระนี้ สมาชิกท่านใดประสงคจ์ะสอบถาม 
ประธานสภาเทศบาลฯ หรือแสดงความคิดเห็นก็ขอเรียนเชิญได้เลยครับ เชิญท่านสันติครบั 
นายสันติ ธรรมสุภา   : กราบเรียนท่านประธานสภาที่เคารพและท่านสมาชิกสภาผู้ทรง 
สมาชิกสภาเทศบาลฯ เกียรติทุกท่าน กระผมนายสันติ ธรรมสุภา สมาชิกสภาเทศบาลตำบลวังดิน    

เขต 2 ในส่วนของกระผมเองก็ขอเป็นตัวแทนของสมาชิกสภาเทศบาลตำบล  
วังดินทั้ง 2 เขต และพ่ีน้องประชาชนทุกคนในเขตเทศบาลนะครับ ในรอบปีที่
ผ่านมาท่ีท่านนายกถาวร สามภูศรี คณะผู้บริหาร รวมถึงเจ้าหน้าที่ของเทศบาล
ตำบลวังดินที่ได้เล็งเห็นถึงความสำคัญและแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของ    
พ่ีน้องประชาชนในเขตเทศบาลตำบลวังดิน ซึ่งในส่วนของการทำงานในรอบปี
นะครับ ทั้งที่ดำเนินการเสร็จสิ้นไปแล้วและที่ยังอยู่ในช่วงดำเนินการ ไม่ว่าจะ
เป็นส่วนที่เป็นปัญหายิบย่อยหรือส่วนที่เป็นปัญหาใหญ่ก็คงจะต้องช่วยกันใน
การบริหารจัดการและก็ช่วยเหลือบรรเทาทุกข์ให้กับประชาชน เพ่ือให้เกิด
ความปกติสุขในโอกาสต่อๆ ไปนะครับ ในส่วนนี้ของกระผมเองซึ่งเป็นสมาชิก
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สภาเทศบาลตำบลวังดิน ขอเป็นตัวแทนของสมาชิกสภาทั้ง 2 เขต แล้วก็พ่ีน้อง
ประชาชน ขอกล่าวขอบคุณท่านถาวร สามภูศรี นายกเทศมนตรีตำบลวังดิน 
คณะผู้บริหาร รวมถึงทีมงานกองช่างแล้วก็เจ้าหน้าที่ของเทศบาลตำบลวังดิน
ทุกท่านที่ได้มีส่วนร่วมในการแก้ไขปัญหาของพ่ีน้องประชาชนในช่วงรอบปี 
2566 ที่ผ่านมานะครับ ซึ่งในส่วนของกระผมเองอยากจะขอเพ่ิมเติมเกี่ยวกับ
เรื่องของปัญหาการเกิดอุทกภัยครั้งที่ผ่านมานะครับ อย่างที่ท่านสุทิน มหาวงค์ 
และท่านสุรศักดิ์ ยะป้อม ขออนุญาตเอ่ยนามทั้งสองท่านที่ได้กล่าวเสนอปัญหา
เกี่ยวกับการเกิดอุทกภัยในส่วนของน้ำกัดเซาะตลิ่งพังบริเวณตลิ่งแม่น้ำแม่แต๊ะ
นะครับ ซึ่งเป็นพ้ืนที่การเกษตรของพ่ีน้องประชาชน รวมถึงพ้ืนที่ของพ่ีน้องใน
เขต 1  ที่ ได้ รับผลกระทบ ก็ขอนำเรียนผ่ านท่ านประธานสภาไปยั ง            
คณะผู้บริหารนะครับว่าในการเกิดปัญหาน้ำกัดเซาะตลิ่งพัง บางครั้งบางทีอาจ
เกิดจากต้นไม้ใหญ่ที่อยู่ข้างลำห้วยลำธารหรือข้างลำน้ำ เกิดการกัดเซาะแล้ว
ต้นไม้ได้โค่นล้มไปกีดขวางทางน้ำทำให้น้ำไหลได้ไม่สะดวก ฉะนั้นจึงเป็นปัญหา
หลักแล้วก็เป็นปัญหาที่น้ำกัดเซาะตลิ่งนะครับ ซึ่งก็ต้องขอทางท่านนายกและ
ทางกองช่างช่วยสำรวจในส่วนของต้นไม้ที่ โค่นล้มกีดกั้นทางน้ำนะครับ         
ซึ่งเป็นปัญหาส่วนหนึ่งที่ทำให้น้ำมากัดเซาะตลิ่ง ซึ่งมีอยู่หลายจุดนะครับ        
ที่อยากจะขอให้เจ้าหน้าที่ออกสำรวจและดำเนินการแก้ไขนะครับ พร้อมกันนั้น
ก็ขอเน้นย้ำในส่วนของเรื่องที่เกี่ยวกับการปรับปรุงถนน รวมถึงจุดวางท่อ
เส้นทางลำเลียงพืชผลทางการเกษตรของพ่ีน้องประชาชนที่ตอนนี้ยังรอการ
แก้ไขอยู่นะครับ ขอบคุณครับ 

นายเชาว์ วงศ์ศรีใส   : ครับ เชิญท่านนายกครับ 
ประธานสภาเทศบาลฯ  
นายถาวร สามภูศรี   : กราบเรียนท่านประธานสภาที่เคารพและท่านสมาชิกผู้ทรงเกียรติ 
นายกเทศมนตรีฯ ทุกท่านครับ ก็ต้องขอขอบคุณท่านสมาชิกขออนุญาตเอ่ยนามนะครับ        

ท่าน สท.สันติ  ธรรมสุภา ซึ่ งเป็นผู้ที่ พ่ีน้องประชาชนก็หวังในส่วนของ        
การนำเสนอปัญหาและเรื่องของการร่วมมือกันของผู้บริหารและท่านสมาชิก
สภาในการทำงานร่วมกัน เพราะผมเชื่อว่าท่านสมาชิกก็คงมีข้อคำถามต่างๆ 
ผ่านมายังเจ้าหน้าที่ของกองช่างในส่วนของการทำงาน การประสานงาน       
การขอวัสดุอุปกรณ์ต่างๆ มายังเจ้าหน้าที่ของเรา ในส่วนนี้ผมยึดมั่นในหลักการ
ว่าถ้าเป็นเรื่องของความเดือดร้อนก็สามารถประสานมาได้เลย ผมก็จะมี
ความเห็นสั่งการลงไปนะครับ ให้มีความชัดเจนว่าพ่ีน้องในส่วนไหนที่ได้รับ
ผลกระทบ โดยเฉพาะที่ท่านสมาชิกได้พูดเน้นเรื่องของการเกิดอุทกภัยใน   
ครั้งนั้นเกี่ยวกับพ้ืนที่การเกษตรของประชาชน ผมก็ไม่ได้นิ่งนอนใจ เพราะว่า
ก่อนหน้าที่จะเกิดน้ำท่วม เราก็ยังจำกันได้ว่าทางท่านสมาชิกได้มาขอยืม   
เครื่องสูบน้ำในช่วงนั้นแค่ไม่กี่วันเองนะครับ ปรากฎว่าฝนตกก็ถือว่าเป็นการ
บรรเทาพ่ีน้องประชาชนในส่วนของน้ำแล้งได้เป็นอย่างดี แต่ว่าความเสียหาย
มันก็เกิดจากอุทกภัย ซึ่งเราคาดไม่ถึงว่าฝนมันจะมาแบบฉับพลันนะครับ ซึ่งมัน
ก็สร้างความดีใจให้กับพ่ีน้องประชาชนในช่วงที่น้ำแล้ง แล้วหลังจากน้ำมามันก็
สร้างความเสียหายให้กับพ้ืนที่การเกษตรของพ่ีน้องประชาชนเช่นเดียวกัน อันนี้
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มันก็ เป็น อุทกภัยทางธรรมชาตินั่น เองนะครับ ก็พวกเราก็ทำหน้าที่ ได้      
สมบูรณ์แบบ โดยการดูแลพ่ีน้องประชาชนในภาครวมนะครับ ฉะนั้นในปัญหา
บางสิ่งบางอย่างนี้นะครับ ผมก็น้อมรับว่าเราไม่ทันกับเครื่องไม้เครื่องมือ     
บางสิ่งบางอย่างเราก็ต้องรีบดำเนินการสั่งซื้อแบบเร่งด่วนหรือถ้าสามารถที่จะ
นำมาหรือยืมทาง อบจ. เราก็รีบประสานไปนะครับให้งานต่างๆ มันเดินได้   
นะครับ แต่ทุกสิ่งทุกอย่างมันก็อยู่ที่ว่าสภาพแวดล้อม ณ เวลานั้น เป็นอย่างไร 
นะครับ ในเรื่องของการที่มีต้นไม้โค่นล้มก็ต้องยอมรับว่าในการเกิดอุทกภัยใน
แต่ละปีปริมาณของต้นไม้ กิ่งไม้ เศษไม้ มักจะไปออกันเต็มไปหมดไม่รู้ว่า       
มาจากไหน แล้วก็ปรากฏภาพพ่ีน้องประชาชนและสมาชิกสภาช่วยกันนำกิ่งไม้ 
เศษไม้ที่ติดอยู่ที่สะพานบ้าง หัวไร่ปลายนาบ้าง ออกจากตรงนั้น เดี๋ยวในส่วนนี้
ถ้าต้นไม้ กิ่งไม้มีจำนวนมากจะให้ทางกองช่างได้ลงสำรวจนะครับ แล้วในส่วน
ของเรื่องงบประมาณก็เช่นกันนะครับ บางทีบางครั้งในส่วนของงบประมาณ
หลายๆ ตัวที่ท่านสมาชิกได้พูดไว้เมื่อกี้ว่าเรื่องของถนนเข้าพ้ืนที่การเกษตร   
ตรงนี้ผมมองเห็นความสำคัญตั้งแต่ต้นส่วนหนึ่งก็ได้ฝากท่านสมาชิกบางท่าน   
ไปแล้วว่าเรารองบประมาณนะครับ ทั้งๆ ที่งานนี้คนของเราพร้อม แต่ต้องรอ
งบประมาณนะครับ ตอนนี้ก็คิดว่าน่าจะดำเนินการได้นะครับ ก็ขอเรียนผ่าน
ท่านประธานสภาไปยังท่านสมาชิกครับ ขอบคุณครับ 

นายเชาว์ วงศ์ศรีใส   : ครับ ในวาระนี้มีอีกไหมครับ เชิญท่านนภดลครับ 
ประธานสภาเทศบาลฯ  
นายนภดล ผ่องแผ้ว   : กราบเรียนท่านประธานสภาที่เคารพและท่านสมาชิกสภาผู้ทรง 
สมาชิกสภาเทศบาลฯ เกียรติทุกท่าน กระผมนายนภดล ผ่องแผ้ว สมาชิกสภาเทศบาลตำบลวังดิน    

เขต 1 ผมขอเรียนผ่านท่านประธานไปยังท่านผู้บริหาร เรื่องที่ท่านได้นำเสนอ
ไปนั้นมีประโยชน์ต่อ พ่ีน้ องประชาชนก็ต้องขอขอบคุณ ในความใส่ ใจ          
และตระหนักถึงความทุกข์ยากของพ่ีน้องประชาชนในเขตเทศบาลตำบลวังดิน
นะครับ และเรื่องที่ อยากจะเน้นย้ำคือเรื่องกลิ่น เรื่องของสิ่ งแวดล้อม        
เรื่องสาธารณูปโภคในตลาดของเทศบาลตำบลวังดิน ซึ่งเป็นสถานที่ที่เป็นหน้า
เป็นตาของเทศบาลเรา ซึ่งมันบกพร่องในเรื่องของกลิ่นจากรางระบายน้ำ     
จึงอยากเสนอผ่านท่านประธานไปยังผู้บริหารว่าช่วยเน้นย้ำและดูแลให้มากขึ้น
กว่านี้อีกระดับหนึ่ง เพราะทุกวันนี้ก็ยังมีกลิ่นอยู่ครับ ซึ่งถ้ามีคนต่างบ้านต่าง
เมืองเข้ามาในตลาดแล้วอาจจะโดนตำหนิว่าตลาดของเราไม่สะอาด ผมขอฝาก
ไว้แค่นี้ครับ ขอบคุณครับ 

นายเชาว์ วงศ์ศรีใส   : ครับ เชิญท่านนายกครับ 
ประธานสภาเทศบาลฯ  
นายถาวร สามภูศรี   : กราบเรียนท่านประธานสภาที่เคารพและท่านสมาชิกผู้ทรงเกียรติ 
นายกเทศมนตรีฯ ทุกท่านครับ ขอกราบเรียนผ่านท่านประธานสภาไปยังท่าน สท.นภดล ผ่องแผ้ว 

นะครับ ก็ต้องขอขอบคุณเช่นเดียวกันที่ท่านใส่ใจพ่ีน้องประชาชนในเขตพ้ืนที่
ซึ่งก็ทำให้ พ่ีน้องประชาชนได้ประโยชน์ไปด้วยนะครับ ในเรื่องของตลาด
เทศบาลก็ต้องขอนำเรียนอย่างนี้ในส่วนของครั้งหนึ่งท่านเคยสอบถามเรื่องพ้ืนที่
บริเวณหน้าศูนย์อาหารบัดนี้ก็ดำเนินการเสร็จเรียบร้อยนะครับ ส่วนตอนนี้ 
ท่านได้สอบถามในเรื่องของกลิ่นจากรางระบายน้ำในตลาด ก็ต้องนำเรียนว่าใน
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ส่วนของกองสาธารณสุขได้ดูแลในเรื่องของความสะอาดก็จะมีการล้างกันทุกๆ 
สัปดาห์ แต่สัปดาห์ที่แล้วนั้นยอมรับติดภารกิจในส่วนของกองสาธารณสุขก็เลย
ไม่ได้ล้าง แต่อาทิตย์นี้ก็จะทำการล้างตามปกติ ซึ่งกลิ่นมันก็มาจากหลากหลาย
ที่ไม่ว่าจะเป็นอาคารพาณิชย์หรือพวกที่ขายเนื้อสัตว์ ก็จะล้างทุกอาทิตย์ตามที่
พ่อค้าแม่ค้าได้ขอมานะครับ ส่วนเรื่องกลิ่นจากขยะในส่วนนี้ก็ต้องนำเรียนว่า  
ในเขตพ้ืนที่ของเรานั้นเป็นเขตพ้ืนที่ชุมชนมีประชากร และนักท่องเที่ยวเข้ามา
จำนวนมาก ฉะนั้นในส่วนที่จะดูแลเรื่องของความสะอาดก็อาจจะมีบ้าง รถเก็บ
ขนขยะนั้นก็ให้เทศกิจเดินกำกับว่าตั้งแต่รถเข้ามามีการดำเนินการเก็บขยะ
อย่างไร เพ่ือการบริหาร ข้อตกลง วินัยของพ่ีน้องประชาชน เป็นไปด้วย    
ความเรียบร้อย โดยเฉพาะอาคารพาณิชย์ต่างๆ เพราะว่าเราไม่อยากเห็นว่าเอา
ขยะที่ไม่ได้ใส่ถุงดำของเทศบาลมาทิ้งนะครับ อันนี้ก็ขอฝากไว้แล้วก็ขอขอบคุณ
ที่ท่านห่วงใยในเรื่องนี้ครับ ขอบคุณครับ 

นายเชาว์ วงศ์ศรีใส   : ครับ ในวาระนี้มีอีกไหมครับ เชิญท่านนิยมครับ 
ประธานสภาเทศบาลฯ  
นายนิยม กัลจาก    : กราบเรียนท่านประธานสภาที่เคารพและท่านสมาชิกสภาผู้ทรง 
สมาชิกสภาเทศบาลฯ เกียรติทุกท่าน กระผมนายนิยม กัลจาก สมาชิกสภาเทศบาลตำบลวังดิน    

เขต 2 ครับ ตามที่ท่านผู้บริหารได้แถลงผลงานในรอบปีที่ผ่านมาซึ่งกระผม    
ก็รู้สึกว่าในบางโครงการที่ท่านยังกำหนดวันและเวลายังไม่ชัดเจน ซึ่งที่ผ่านมา
เช่น ในด้านศิลปวัฒนธรรม ประเพณีต่างๆ อย่างโครงการปี๋ใหม่เมืองเมื่อปีที่
ผ่านมาท่านได้กำหนดเป็นวันที่ 12 และ 13 ซึ่งวันที่  13 เมษายนของทุกปี 
ตั้ งแต่ผมจำความได้ทางวัดลี้หลวงจะจัดพิธีสรงน้ำพระพุทธรูปโบราณ           
ซึ่งเราก็มาจัดงานวันที่ 13 ซึ่งตรงกันผมดูว่าประชาชนส่วนใหญ่ในเขตเทศบาล
จะไปร่วมพิธีหรือสรงน้ำพระพุทธรูปโบราณ ซึ่งตรงนี้มันจะขัดแย้งต่อการ
ดำเนินงานของเทศบาลเรา แล้วเรื่องที่ จัดตรงบริเวณถนนซึ่งตรงนี้ ใน        
ด้านการจราจรเป็นปัญหาอย่างมาก บอกตรงๆ ว่าชาวบ้านถึงแม้ไม่ได้อยู่ในเขต
เทศบาลตำบลวังดินก็ช่วงเวลาที่เขามาจับจ่ายซื้อของ ถนนถูกปิดไปหนึ่งช่อง
จราจรมันก็สร้างความลำบากใจ ซึ่งผมก็อยากแนะนำให้จัดที่ลานเทศบาลของ
เราก็ได้เราจัดของเราเอง แต่การกำหนดวันผมไม่เห็นด้วยที่จะจัดตรงกับ       
พิธีสรงน้ำพระพุทธรูปโบราณที่บ้านลี้ หมู่ที่ 6 ซึ่งถ้าเป็นไปได้ปีหน้าเราค่อยมา
กำหนดวันกันให้ไม่ตรงกับงานพิธีที่บ้านลี้ หมู่ที่ 6 ซึ่งตรงนี้บอกตรงๆ ว่าอึดอัด 
เพราะชาวบ้านก็มาถามว่าเทศบาลสนับสนุนวัฒนธรรมประเพณีแล้วทำไมไม่ไป
จัดรวมกัน ซึ่งจริงๆ เราก็ได้สนับสนุนงบประมาณไปแล้ว และอีกอย่างในช่วง
ถนนสายมิตรประชาท่านนายกเคยบอกว่าจะทำให้เป็นถนนสายวัฒนธรรม
ประเพณี ซึ่งเป็นถนนของเราๆ สามารถจัดได้ซึ่งเราจะไปผนวกกับวัดลี้หลวง
เลยก็ได้จะปิดถนนช่วงนั้นใครก็ไม่ว่าเพราะเป็นถนนของเรา แต่เราไปปิดถนน
สาย 106 ซึ่งเป็นสายหลัก ซึ่งตรงนี้ผมก็อยากจะฝากกับท่านผู้บริหารว่า      
ในปี 67 ถ้าจะทำเราก็พร้อมที่จะให้ความร่วมมือและสมาชิกควรจะหารือกัน
นอกรอบก่อนซึ่งตรงนี้ผมของฝากท่านประธานไปยังผู้บริหารครับผม 

นายเชาว์ วงศ์ศรีใส   : ครับ เชิญท่านนายกครับ 
ประธานสภาเทศบาลฯ  






